

# สรุปข่าวประจำในวันที่ ๓-๖ มิ.ย. ๖๖

## ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### ข่าวหนังสือพิมพ์

- ทส.เร่งพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ (ไทยรัฐ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๗)
- ทส.ย้ำ'พิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า'ต้องโปร่งใส (เดลินิวส์ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๓)
- โวยทหารไล่ชาวบ้านพ้นสวนป่าบางขุน (ไทยรัฐ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๑,๖,๗,๙,๑๑)
- 'ก.ก.'ปูดทร.ยึดสวนป่าสร้างฐานทัพใหม่ (เดลินิวส์ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๓)
- ชาวถาวรร้างก้าวไกลทร.ไล่ที่ทำกิน (มติชน ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๖)
- ข่าวภูมิภาค: ผวจ.แม่ฮ่องสอน จัดจิตอาสาพัฒนา (แนวหน้า ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๘)
- ข่าวสดทั่วไทย: แพร์-ลักลอบตัดไม้ (ข่าวสด ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๑๐)
- เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: ตัดกล้องป้อมตัดไม้พะยุง (เดลินิวส์ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ หน้า ๑๓)

### ข่าวเว็บไซต์

ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (ไทยโพสต์ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://www.thaipost.net/all-news/๓๕๐๙๘๓/>

กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๖๖

(บ้านเมือง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) <https://www.banmuang.co.th/news/social/๓๓๑๔๗๙>

กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๖๖

(ผู้จัดการออนไลน์ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) <https://mgronline.com/onlinesection/detail/๙๖๖๐๐๐๐๕๑๓๖๘>

กระทรวงทรัพยากรฯ เดินหน้าผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๖

(บางกอกทูเดย์ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) <https://bangkok-today.com/กระทรวงทรัพยากรฯ-เดินหน้า/>

กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๖๖

(thailandplus ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) <https://www.thailandplus.tv/archives/๗๐๖๐๖๓>

รมว.ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๖

(รัฐบาลไทย ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/๖๘๙๐๐>

กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๖๖

(bangkoknews ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) <http://bangkoknews.com/?p=๗๘๒๑>

“ที่กองแร่ ๕๐ ไร่ – คดีบริษัทฟอง ๓ ชาวบ้าน” เชื้อไฟที่ยังคุ ที่เหมืองดงมะไฟ (greennews ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://greennews.agency/?p=๓๔๗๙๐>

‘ก้าวไกล’ ปูด ‘ทร.’ จ่อสร้างฐานทัพเรือใหม่ในสวนป่าภูเก็ต ไล่คนออกนอกพื้นที่ (เดลินิวส์ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://www.dailynews.co.th/news/๒๓๙๘๓๓๒/>

ว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล ภูเก็ต เปิดข้อมูล ชาวบ้านร้อง ทร.ยึดที่ดินอุทยาน ๓.๗ พันไร่ สร้างฐานทัพใหม่

(ข่าวสด ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) [https://www.khaosod.co.th/update-news/news\\_๗๖๙๗๑๑๘](https://www.khaosod.co.th/update-news/news_๗๖๙๗๑๑๘)

เซ็นทรัลและโรบินสัน ผนึกกำลัง "กรมป่าไม้" ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ ๑๐๐,๐๐๐ ต้น (ไทยรัฐ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://www.thairath.co.th/news/local/๒๖๙๙๐๗๖>

UN-REDDตรวจความคืบหน้าโครงการนำร่องปกป้องไม้พะยุง ‘บ้านแปดอุ่ม โมเดล’ (เดลินิวส์ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://www.dailynews.co.th/news/๒๔๐๒๒๒๓/>

รอง.ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) นำภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ ๓ เชื้อน

(อปท.นิวส์ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) <https://www.opt-news.com/news/๓๕๐๓๔>

ชุมชนป่าแม่เมาะ เตรียมประชุมขอคืนที่ดินทำกิน แฉขบวนการลักลอบตัดไม้ (ไทยโพสต์ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖)

<https://www.thaipost.net/district-news/๓๘๙๘๐๔/>

ชาวกะเหรี่ยงแม่เมาะ เตรียมประชุมขอคืนพื้นที่ทำกิน หลังยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม แฉมีขบวนการลักลอบตัดไม้ (สยามรัฐ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) <https://siamrath.co.th/n/๔๕๑๕๘๙>

## ทส.เร่งพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนฯ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติครั้งที่ 5/2566 ได้พิจารณาคำขออนุญาตโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ รวมจำนวน 25 คำขอ อาทิ การขอใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งโรงพยาบาลท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา การขอใช้พื้นที่เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กับราษฎรบ้านประดู่ลาย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น ซึ่งตนได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และรัดกุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ปลัด ทส.กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล (คทช.) ซึ่งมีการออกหลักฐานการอนุญาตแล้ว 372 คำขอ คิดเป็นเนื้อที่ 2.2 ล้านไร่ อยู่ระหว่างการออกหลักฐานการอนุญาต 51 คำขอ 198,087 ไร่ งาน 84 ตารางวา และอยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐาน 243 คำขอ 1.1 ล้านไร่ รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2563 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 ซึ่งมีการอนุญาตใช้พื้นที่ไปแล้วทั้งสิ้น 933 คำขอ รวมถึงรับทราบการปรับลดเนื้อที่คำขออนุญาตโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการไว้แล้ว.

## ทส.ย้ำ'พิพิธภัณฑน์ไม่มีค่า'ต้องโปร่งใส

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑน์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑน์องค์ความรู้เรื่องไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 1 ให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,100,890,000 บาท พร้อมกำชับให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ซึ่งได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และติดตามการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวม เพื่อกำกับดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้กำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการก่อสร้างระยะที่ 1 และ 2 ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการ.



# ร้องกต.280คดี 20ว่าที่ส.ส. จ่อควโคโนนเชือด

## อิทธิพรยื่นรับรองทัน60วัน ตั้งแทนสอบ'พิธา'ถือหุ้นสื่อ 'เฮ้ง'ปิดทิ้งรทสช.ชบพปชร.

“อิทธิพร” การันตีรับรองผลเลือกตั้งเร็วกว่า 60 วัน เร่งสปีดฟันกว่า 20 ว่าที่ ส.ส.ถูกร้องเรียน มากกว่า 280 เรื่อง ลุ้นชะตากรรมสังกับัตรใหม่ โละนับแต่มีซ้ำ หรือออกเสียง ★ มีต่อหน้า 6

ร้องกต.280คดี ☆ ต่อจากหน้า 1  
ลงคะแนนใหม่บางหน่วยกต.จ่อตั้งแทนพิจารณา คดี ‘พิธา’ ถือหุ้นสื่อในไม่ช้านี้ “ณัฐชา” จากกลเกม สกปรกถูกไม่เดิมผู้มีอำนาจจ้องเชือด หน.-ยุบพรรค ชูกลับบออย่าคิดว่ายอัยการเหลือกลิ่นในไร่ระวังและ “ปกรณวุฒิ” เขี่ยทำนิติสงครามยุคนี้ไม่เหมือน 10 ปีก่อน ปชช.รู้ทัน แค่กรมทำร้ายทางการเมือง “ประเสริฐ” ตีกันเลิกฝัน ดันรัฐบาลแห่งชาติยัน 8 พรรคร่วมฯ กลมเกลียวตั้งรัฐบาลได้แน่ “บักตู” คุนถูกถามมีคน ได้เก็บของพื้นทำเนียบฯ ย้อนคิดเอาเองทำได้ไหม “เฮ้ง” ยันอยู่กับ “พีทู” ปิดโหลกลับค่ายเก่า “จนกร” ได้ไม่เคยได้ยินคบบรวม รทสช.-พปชร. “สันติ” ปิด พปชร.ไม่ได้รอสัมหล่น ดิงผู้นำประเทศเอาคน มีปัญหามาเป็นไม่ได้

จากกรณีหลายฝ่ายเร่งรัดขอให้คณะกรรมการ การเลือกตั้ง(กต.)เร่งพิจารณาประกาศรับรองผล การเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อเดินหน้าไปสู่ขั้นตอน การเรียกประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรี และจัดตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศล่าสุดนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง(กต.)

ยืนยันสามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้เร็ว กว่ากรอบเวลา 60 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด  
ปธ.กต.ยื่นรับรองผล ลด.ไวกว่า 60 วัน  
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 8 มิ.ย. ที่ห้องสมานหลวง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กต.) ให้สัมภาษณ์ถึงความสืบหน้าการรับรองผล การเลือกตั้ง ส.ส. คาดว่าจะรับรองร้อยละ 95 ได้เมื่อไหร่ เพราะพรรคการเมืองคาดหวังให้กต.จะรับรองได้ไว เพื่อพรรคการเมืองจะได้จัดตั้งรัฐบาลเร็วกว่าครั้ง ที่แล้วและเร็วกว่า 60 วันแน่ๆ มันยังมีขั้นตอนทาง กฎหมายบางประการที่ กต. มีหน้าที่ดำเนินการ ก็คือการตรวจสอบก่อนว่า 95,000 กว่าหน่วยเลือกตั้ง มีหน่วยไหนที่จะต้องมีเหตุสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือนับคะแนนใหม่หรือไม่ โดยกระบวนการดังกล่าว จะเข้าสู่การพิจารณาของกต. ในเร็วๆ นี้ หลังจากนั้น กระบวนการจะใช้เวลาไม่มากก็จะมีผลชัดเจนว่า จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้เมื่อไหร่ เมื่อถามว่าเบื้องต้นคาดว่าปลายเดือน มิ.ย. นี้ น่าจะ ประกาศได้หรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า จะพยายาม

อันนี้ขึ้นกับข้อเท็จจริง คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจน กต.ตระหนักดีถึงความจำเป็นของการ ประกาศผลการเลือกตั้งจะต้องไม่ช้า แต่มีขั้นตอนทาง กฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามอย่างที่เรียนไปแล้ว ขออย่าว่าจะพยายามทำให้เร็วที่สุด

กว่า 20 ว่าที่ ส.ส. ลุ้นคำร้อง 280 เรื่อง  
เมื่อถามว่า จนถึงขณะนี้ กต. มีคำร้องที่เกี่ยวข้อง กับว่าที่ ส.ส. ที่ชนะการเลือกตั้งที่จะทำให้ไม่ได้ประกาศ รับรองเยอะหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ตัวเลขคำร้อง เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. มีกว่า 280 คำร้อง ในส่วนของผู้ที่ เลือกตั้งชนะถ้าจำไม่ผิดมีประมาณ 20 กว่าคน ตอนนี้ ต้องขอตรวจสอบก่อนว่ามีหลักฐานชัดเจนหรือไม่ ต้องมีการสั่ง 3 อย่างคือ สั่งเลือกตั้งใหม่ สั่งนับ คะแนนใหม่ และสั่งออกเสียงลงคะแนนใหม่ใน บางหน่วย เมื่อถามว่า ตามกฎหมายที่ให้ประกาศ รับรองร้อยละ 95 เบื้องต้น จะมีการรับรอง 475 คนใช่หรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ใช่ ตัวเลขเป็น เช่นนั้น แต่ว่าเราคิดว่าถ้าเมื่อประกาศ 100 ได้ เราก็ตีประกาศ เพราะกฎหมายระบุว่าจะประกาศร้อย



ละ 95 เป็นอย่างต่ำ

## หุ้่นสื่อ "พิธา" กตด.จ่อพิจารณาในไม่ช้า

เมื่อถามว่ากรณีหุ้่นสื่อของนายพิธาลิมเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ตอนนี้นำเรื่องอยู่ในขั้นตอนใดแล้ว นายอิทธิพรตอบว่าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน จะเข้าสู่การพิจารณาของ กต.ด.ในไม่ช้านี้เมื่อถามว่าคาดว่าจะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเพื่อให้สันข้อสงสัยหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ยังตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่เห็นข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ตอบไปก่อนคงไม่ได้ เมื่อถามว่า คดีนายพิธาต่างจากคดีที่หุ้่นสื่อของคนอื่น เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า คดีหุ้่นสื่อจะขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่น่าเสนอต่อเราจะพิจารณาตัดสินไปตามหลักฐานที่มี ถ้าเห็นว่าพยานหลักฐานไม่พอขอให้สอบเพิ่มหรือศึกษาเพิ่มได้ ตอนนี้ยังไม่เห็นพยานหลักฐานเป็นทางการจากการทำงานของ กต.ด. จึงไม่สามารถที่จะพูดอะไรไปได้มากกว่านี้ เมื่อถามว่าพยานหลักฐานตอนนี้มีเพียงพอหรือยัง ต้องเพิ่มอะไรหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ยังตอบไม่ได้เพราะสำนักงาน กต.ด. ยังไม่เสนอเรื่องขึ้นมาอยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานฯ

## ออกตัวยึดระเบียบเป็นหลัก

เมื่อถามว่ากรณีผู้ถูกร้องคือนายพิธาต้องเรียกมาชี้แจงหรือไม่ นายอิทธิพรกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับกระบวนการถ้าจะเรียกคงไม่ใช่ กต.ด.เรียก จะต้องเป็นสำนักงานฯ เรียก เมื่อถามว่ามีคนมองว่ากรณีคำร้องของนายพิธาเหมือนเป็นการเล่นงานทางการเมืองของฝ่ายการเมือง นายอิทธิพรกล่าวว่า เราไม่เคยดูเรื่องนั้น ทุกคำร้องเราต้องใช้พื้นฐานของระเบียบว่าด้วยการสืบสวนและไต่สวนของ กต.ด.เป็นหลักในการพิจารณาตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อถามโฆษกชี้แจงมีการกดดันการตรวจสอบคดีหุ้่นสื่อของนายพิธา นายอิทธิพรกล่าวว่า ไม่มี กต.ด.และสำนักงานฯปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด

## เด็ก ก.ก. รู้ทันเกมสกปรกจ้องเล่นงาน

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ว่าที่ ส.ส.กทม. ในฐานะรองเลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายพิธา ลิมเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ก.ก. กำลังเผชิญคดีหุ้่นสื่อ ระหว่างเดินทางจัดตั้งรัฐบาล กลัวหรือไม่หากพรรค ก.ก. จะถูกยุบพรรคในอนาคตว่าไม่หวั่นไหวเลยเป็นเกมเดิมที่ผู้มีอำนาจหวังผลแบบเดิมโดยทดลองโยนหินถามทางกับประชาชน เชื่อว่าครั้งนี้ทำให้ผู้มีอำนาจจะโยนหินถามทางสักกี่ครั้งจะยังไม่เห็นทิศทางไหนที่สดใสสำหรับผู้มีอำนาจ ตอนนี้อยากให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงของการ

ใช้กลไกอำนาจแบบสกปรกหรือไม่กลไกการใช้นิติสงคราม โดยที่ใช้ดุลพินิจตรวจเข้าข้างตัวเองอย่างเดียวกับประชาชนแสพข่าวแล้ว อยากจะให้ไม่หลงลืมว่าวันนี้สถานการณ์เป็นอย่างไร และไม่หลงลืม หลงเชื่อกับสิ่งที่ผู้มีอำนาจกำลังจะใช้เกมเดิมในการทำลายนายพิธาและรัฐบาล ก.ก.

## ไม่หวั่นถูกยุบผู้มีอำนาจจะวังและ

เมื่อถามย้ำว่า ไม่กลัวถูกยุบพรรคใช่หรือไม่ นายณัฐชาตอบว่า ไม่กลัวแน่นอน วันนี้ไม่ว่าจะข่าวถูกยุบไม่ว่าจะข่าวถูกตัดสิทธิไม่ว่าจะข่าวเลือกตั้งใหม่ไม่ได้มีผลใดๆกับเราเลย เราเดินทางจัดตั้งรัฐบาลของเราต่อแล้วก็เดินทางพูดคุยเตรียมความพร้อมในการเป็นรัฐบาลสังเกตได้ว่าวันนั้นโยบายไหนที่เราสัญญาทำว่า 100 วัน ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งจนไปถึงร้อยประชาชนกำลังคาดหวังรัฐบาล ก.ก. อยู่ขอให้ประชาชนไปมุ่งหวังแล้วก็ไปโฟกัสเรื่องนี้ดีกว่า "ส่วนเรื่องของผู้มีอำนาจที่เขาพยายามอยู่ ก็ให้เขาพยายามลมๆแล้งๆไปให้โยนหินมาหมดหน้าตักก็ไม่มีทางที่สดใสของเขาอยากบอกผู้มีอำนาจว่า ที่คิดว่าเป็นส้มแล้วกำลังจะสอยให้หล่นนั้น ที่กำลังสอยอยู่ไม่ใช่ส้ม แต่วันนี้ ก.ก. เป็นลูกเหล็กสีส้มมีน้ำหนักจำนวนมากจะหากสอยจนร่วงหล่นได้ตัวเมื่อไหร่และแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่ามาหวังลมๆแล้งๆ" นายณัฐชากล่าว

## หยันนิติสงครามไม่เหมือน 10 ปีก่อน

ด้านนายปรกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ก.ก. กล่าวถึงกรณี ส.ว.ออกมาชี้โพรงเสนอเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ รวมถึงการเร่งดำเนินการในคดีหุ้่นสื่อของนายพิธาและคดีเกี่ยวกับมาตรา 112 ของ น.ส.ชลธิชา แจ่มเร็ว ว่าที่ ส.ส.ปทุมธานี พรรค ก.ก. กำลังเจอกับนิติสงครามอยู่หรือไม่ว่า มองว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ นิติสงครามจริงๆมีการกระทำกันมาตั้งแต่ก่อนพรรคอนาคตใหม่แล้วด้วยซ้ำ ตั้งแต่สมัยก่อนที่จะมีการรัฐประหารปี 2557 ด้วยซ้ำ แต่บริบททางสังคม ณ ปัจจุบันวันนี้กับเมื่อ 10 ปีที่แล้วมันไม่เหมือนกันแล้ว ประชาชนจับตามอง เรื่องนี้ และอย่างที่เห็นทุกคนน่าจะเห็นว่ามันเป็นการ ทำร้ายกันทางการเมือง โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือแต่ต้นทุนในการทำสิ่งนี้ของผู้มีอำนาจระหว่าง 10 กว่าปีที่แล้วกับวันนี้มันไม่เหมือนกัน

☆ มีต่อหน้า 7

## ร้องกต.280คดี ☆ ต่อจากหน้า 6

ตรงให้ดีๆอย่าให้ชาติพังทลาย นายปรกรณ์วุฒิกล่าวอีกว่า เคยพูดบ่อยแล้ว ว่าสุดท้ายแล้วปากกามันไม่ได้อยู่ที่เราแต่อยู่ที่ให้

ทุกฝ่ายลองคิดให้ได้ว่าประเทศมันจะเดินหน้าไปได้อย่างไร เชื่อว่าหลายคนแม้กระทั่งคนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรค ก.ก. อยากเห็นประเทศไทยเดินไปข้างหน้าและอยากให้คิดทบทวนกันอย่างรอบคอบว่าการใช้วิธีการแบบเดิมๆและการผูกขาดอำนาจไว้ที่กลุ่มตัวเอง บริบทสังคมวันนี้ทำให้ประเทศเดินหน้าได้จริงหรือเปล่า หรือจะทำให้เกิดความวุ่นวายทุกวันนี้คนที่รู้มากขึ้นแล้วว่า เหตุการณ์หลายปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรบ้าง ทุกคนไม่มีใครอยากให้ประเทศชาติมันพังทลายลง ลองตรองกันให้ดีๆ เพราะในการเลือกตั้ง ประชาชนได้บอกแล้วว่า ทนทางที่ประเทศควรจะไปข้างหน้านั้นเป็นอย่างไร จะเดินไปทางไหน สุดท้ายแล้วชาติคือประชาชน พรรคคือประชาชน

## ไวทยทหารไล่ชาวบ้านพ้นสวนป่าบางขุน

นายฐิติกันต์ ฐิติพฤตกุล ว่าที่ ส.ส.ภูเก็ต พรรค ก.ก. เปิดเผยว่า มีประชาชนในพื้นที่สวนป่าบางขุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้ามาร้องเรียนถึงการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเข้าไปในพื้นที่ในชุดเครื่องแบบลายพรางและอาวุธปืนเข้าไปบอกชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่บางรายทหารได้มีการเข้าไปปักเขตพื้นที่ที่ตนสัญลักษณ์ลงบนดินของชาวบ้าน ทั้งที่ประชาชนหลายรายมีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนเกรงว่าจะเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินไปเป็นพื้นที่ทหาร พื้นที่สวนป่าบางขุนมีพื้นที่ 3,768 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้บางส่วนเป็นพื้นที่พิพาทเนื่องจากประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินที่ออกตั้งแต่ พ.ศ.2510 บางรายมี ทป.4 บางรายมี ภท.5 บางรายยังไม่มีโฉนดที่ดิน ปัญหาเกิดขึ้นจากวันที่ 1 มี.ค.66 อธิบดีกรมป่าไม้เซ็นมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับกองทัพเรือ ภาค 3 เพื่อใช้ตั้งฐานทัพของกองพันต่อสู้อากาศยาน ภายหลังจากการเซ็นมอบพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้เข้าไปทำการปักหลักเขตแดนและเตรียมการขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ โดยที่ประชาชนไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินให้เป็นกองทัพ

## เรียกคุยในค่ายจีหุ้ตขับไล่รอรบ.ใหม่

นายฐิติกันต์กล่าวอีกว่า หลังจากที่เกิดปัญหากับประชาชน ได้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ ภาค 3 เรียกนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปคุยในค่ายทหารเพื่อให้ฝ่ายปกครองไปบอกประชาชนว่าอย่ามีเรื่อง โดยกองทัพเรือมีแผนจะปลูกป่าเฉลิมพระ



เกียรติและจะล้อมรั้วทั้งหมดภายในเดือน มิ.ย. การเรียกเข้าไปคุยในค่ายทหาร ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และประชาชนไม่สบายใจ จึงขอใช้พื้นที่สื่อมวลชน ส่งข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 1.ให้ทหารหยุดขับไล่ประชาชน ล้อมรั้วพื้นที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาดำเนินการ 2.ต้องมีการพิสูจน์สิทธิและดินแปลง ว่าตรงไหนเป็นที่โดนดอง ตรงไหนเป็นพื้นที่ประชาชนมีเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ และตรงไหนเป็นที่ดินของรัฐ 3.ต้องมีการประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้งฐานทัพภาคในพื้นที่ที่ต้องการให้มีฐานทัพเรือมาตั้งในพื้นที่นั้นหรือไม่ และ 4.สิ่งแวดลอม พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำ ไม่ควรมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ บริเวณใกล้เคียงกันมีท่าเรือทะเลมุที่มีพื้นที่เหลือจนมีการเอาพื้นที่บางส่วนไปทำสนามกอล์ฟ จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำของประชาชนมาสร้างฐานทัพเรือในเวลา

### “ประเสริฐ” ลั่น 8 พรรคกลมเกลียวตั้งรบ.

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคฝ่ายค้านเดิมได้เสียงเลือกตั้งมาเกิน 300 เสียง แต่หลายฝ่ายยังไม่เชื่อมั่นว่าจะตั้งรัฐบาลได้ โดยมีการหยิบยกประเด็นต่างๆมาพูด และขยายลูกกลมไปถึงข้อเสนอจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ในฐานะแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งรัฐบาลกันอยู่มั่นใจว่าจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ การจัดตั้งรัฐบาลของพรรคร่วม 8 พรรคครั้งนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย และเดินทางไปได้ด้วยดีทั้งหมดทำงานร่วมกันมาเป็นอย่างดีแม้หลายฝ่ายมองว่าอาจมีอุปสรรคเรื่องเสียง ส.ว. แต่ยังไม่เชื่อมั่นว่า ส.ว.จะรับฟังเสียงของประชาชนที่เลือกพรรคฝ่ายค้านเดิมมาอย่างถล่มทลาย

### รับรองผล ลด.เร็วได้เห็น โจมหน้า รบ.

นายประเสริฐกล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่าการทำงานของ 8 พรรคมีความคืบหน้าตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่ 6 มิ.ย. คณะทำงานเพื่อเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแบบไร้รอยต่อ จะมีการสรุปเนื้อหาที่รัฐบาลในอนาคตจะเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนที่เขาเฝ้าจับตาและรอคอยอย่างมีความหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่อยู่ ยืนยันการทำงานของทั้ง 8 พรรคไม่มีอุปสรรคอย่างที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกต และถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้งเร็วเท่าไร จะได้เห็นหน้าตารัฐบาลใหม่เร็วเท่านั้น เพราะวันนี้พรรคร่วมฯทั้ง 8 พรรค ทำงานกันอย่างกลมเกลียวพร้อมเต็มที่รอเพียงการรับรองผลของ กกต. เพื่อเปิดสภาฯเดินทางตั้งรัฐบาลของประชาชน

### ปชต.มีทางออกชัดเจนฝืน รบ.แห่งชาติ

เมื่อถามถึงข้อเสนอการตั้งรัฐบาลแห่งชาติ เป็นไปได้หรือไม่ นายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องรัฐบาลแห่งชาติไม่มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เราเพิ่งเลือกตั้งกันมา โดยประชาชนออกมาแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าจะให้ฝ่ายค้านเดิมมาเป็นรัฐบาล แม้หลายคนอาจพยายามโน้มน้าวมีอุปสรรคต่างๆนานา แต่เชื่อว่าทั้ง 8 พรรคจะเดินทางตั้งรัฐบาลสำเร็จตามกระบวนการที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่เชื่อว่าวิถีประชาธิปไตยยังมีทางออกอยู่จึงขอให้เลิกคิดเลิกฝืนตั้งรัฐบาลแห่งชาติได้แล้ว

### ยันจุดยืนต้น ก.ม.สมรสเท่าเทียม

น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า พรรคพท.ขออย่าจุดยืนต่อ LGBTQ+ ไทย ด้วยการยืนยันสนับสนุนและร่วมเป็นแรงส่งในการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อรับประกันสิทธิสมรสสำหรับคู่รักทุกเพศ ด้วยหลักของสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เรายึดถือแนวทางนี้สอดคล้องกับการผลักดันความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ที่พรรคเพื่อไทยได้รับมอบการส่งต่อเจตนารมณ์นี้มาจากพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี 2544 เราเชื่อว่าเสรีภาพและความหลากหลายคือพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพต่อยุคอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศได้อีกด้วย เราจะไม่ลดละความพยายามผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมให้ผ่านให้สำเร็จได้ เราเชื่อมั่นว่าทุกความรักรักย่อมต้องได้รับการยอมรับทุกเพศสรีระ เพศสภาพ เพศวิถี มีศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นคน ต้องมีสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

### “เศรษฐา” โวยเลิกโยนบาป “รัฐบาลปู”

ช่วงดึก วันที่ 2 มิ.ย. นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย ทวิตข้อความกรณีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ระบุหวั่นครวัเรียนต่อจีดีพีสูงเกินกว่า 80% มาตั้งแต่สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่า “ผมเชื่อว่าท่านรองนายกฯ พูดแบบนี้ไม่มีความรับผิดชอบ อัตราหนี้ครัวเรือนพุ่งเพราะตลอดสี่ปีที่ท่านเป็นรัฐบาลมาจีดีพีขยายตัวต่ำมากทำให้อัตราส่วนหนี้สินมากเกิดจากการบริหารผิดพลาดของรัฐบาลท่าน ผมมั่นใจว่ารัฐบาลใหม่จะทำให้ดีกว่าแน่นอนเลิกโยนบาปที่ท่านก่อไว้ใช้กับคนอื่นเถอะครับ”

### “บิณฑ์” โต้คิดเอาเองไล่พันทำเนียบฯ

ที่ห้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึง

สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ห่วงอะไรเป็นพิเศษ

### ☆ มีต่อหน้า 9

ร้อง กกต.280 คดี ☆ ต่อจากหน้า 7 หรือไม่ว่า เป็นห่วงทุกวัน บ้านเมืองน่าเป็นห่วงทุกวันใหม่เล่า นายกฯต้องเป็นห่วงบ้านเมืองทุกวันไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องห่วงทุกวัน ต้องมีความพร้อมในการทำงานให้ประเทศและประชาชนปลอดภัยแข็งแรง ก็เท่านั้นแหละหน้าที่นายกฯ เมื่อถามว่ามองอย่างไรมีคนกดดันให้นายกฯเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาล นายกฯกล่าวว่า “ไม่ได้มอง มองว่าเราไม่ได้คิด ไม่เข้าใจอะไร” เมื่อถามว่าการกดดันแบบนี้ทำได้หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าคิดเอาเอง

### “เส็ง” ยันอยู่กับ “พี่ตุ๋” สบายกลับค่ายเก่า

ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดของนายจเด็จ อินสว่าง ส.ว. เสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่าเป็นความคิดของแต่ละบุคคลแต่อันดับแรกขอตอบกรณีที่มีเรื่องกระแสข่าวลือว่าจะออกจากพรรค รทสช.กลับไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ยืนยันว่าไม่มีและจะอยู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกฯและ รมว.กลาโหม ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรคและแคนดิเดตนายกฯของพรรค รทสช. ขออย่าว่าอยู่กับลุงลุงจะไปไหนได้

### “ธนกร” ปิดไม่คุยได้ยินยุบรวม พปชร.

นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวถึงกรณีมีกระแสกดดันคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งประกาศรับรอง ส.ส.ว่า ทุกอย่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปทำตามกฎหมาย เพราะมีระยะเวลาอยู่ กกต.เร่งพิจารณาอยู่แต่จะไปเร่งให้ได้ตั้งใจตามที่เราต้องการไม่น่าจะใช่ ต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบเรื่องต่างๆ เมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรค รทสช.จะมีการรวมกับพรรค พปชร. นายธนกรกล่าวว่า การไปรวมพรรคไม่คุยได้ยืนยันและไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่พรรครวมไทยสร้างชาติกับพรรคพลังประชารัฐมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้ว ผู้ใหญ่ทั้ง 2 พรรคทั้ง พล.อ.ประยุทธ์และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ คู่กันมานาน

### โธ่เป็นฝ่ายค้านจะตรวจสอบเข้มขึ้น

เมื่อถามว่าแต่การรวมกันเพื่อทำงานทางการเมืองมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่าการรวมพรรคในเวลาหรือไม่ นายธนกรกล่าวว่าการทำงานร่วมกันทำได้อยู่แล้วเพราะที่ผ่านมาเราเป็นรัฐบาลมาด้วยกันและแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนาที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเก่าเราทำงาน



ด้วยกัณมายาวนานการทำงานร่วมกันในอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาอะไร เมื่อถามว่าความชัดเจนในการปรับกลยุทธ์พรรค รทสช. นายธนกรกล่าวว่า เลขานุการพรรคกำลังหาหรืออย่างไรเป็นทางการกับทีมงานอยู่ ต้องรอการรับรอง ส.ส.ของพรรคก่อน ถ้าเราเป็นฝ่ายค้านต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และมีทีมงานซัพพอร์ต ขอนยืนยันว่าพรรคมีอยู่แล้ว ด้วยความที่พรรคเกิดใหม่อะไรที่จะทำได้ดีที่สุดหรือดีกว่าเดิมให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นต้องทำคู่ขนานกันไป

## “สันติ” ยัน พปชร.ไม่ได้รอสัมหลัน

ขณะที่นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะเลขานุการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่ายังไม่ใช่เวลาเพราะประเทศไทยยังไม่พร้อมจะไว้วางใจการจัดตั้งรัฐบาลกำลังดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องส่วนใครจะเป็นอะไรอย่างไร เป็นเรื่องธรรมชาติปกติและข้อจำกัดอะไรต่างๆ เมื่อถามว่ามีข้อสังเกตพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อาจรอสัมหลัน นายสันติกล่าวว่า ไม่มี เรื่องของรัฐบาลไม่มีสัมหลัน มีแต่เหตุผลยืนยันไม่มีเรื่องสัมหลันแน่นอนเมื่อถามถึงกรณีที่มีความเป็นห่วงคุณสมบัตินายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ก.ก. ในฐานะแคนดิเดตนายกฯอาจส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ นายสันติตอบว่าอยู่ที่คนที่จะมาเป็นนายกฯเป็นผู้นำประเทศต้องมีความถูกต้องเป็นอันดับแรกในทุกขั้นตอน คนเป็นนายกฯลงไม่สามารถเอาแบบอย่างที่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่มาได้

## “สาธิต” จุคอติตงูเห่า พท.ย้อนสร ก.ก.

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับการโหวตเลือกนายกฯ เมื่อปี 2562 โนคลิปดังกล่าวปรากฏภาพอดีต ส.ส.พรรค พปชร. ที่ปัจจุบันย้ายข้ามข้ามมาสังกัดพรรคเพื่อไทย (พท.) เคยออกเสียงชานชื่อ โหวต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกฯ หลายคน เช่น นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีต รมว.ยุติธรรม นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ว่าที่ ส.ส.สุโขทัย น้องสาวนายสมศักดิ์ เทพสุทิน นายชูศักดิ์ ศรีมาศทอง ว่าที่ ส.ส.สุโขทัย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีต รมว.อุตสาหกรรมและนายสุชาติ ตันเจริญอดีตรองประธานสภาพร้อมตั้งคำถามว่า “แค่ถามนะครับแล้วใจครับ” ส.ส.หลายท่านร่วมรัฐบาลนี้ที่จะยกมือสนับสนุนนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) เป็นนายกฯ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็น

ส.ส.ที่ถูกขยับขึ้นสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ เมื่อ 4 ปีที่แล้วแล้วใจแล้วพวกคุณทั้งคำ ทั้งด้อยค่าไม่ให้ประชาชนเลือก ส.ส. เหล่านั้นแต่ตอนนี้จะเอาใจดี ไม่เอาเสียงเขาสนับสนุนนายพิธาไหม? หรือไม่เป็นไรแล้วเขาไม่ผิดแล้วเพราะพวกเขากำลังมาสนับสนุนฝ่ายคุณ เพื่อเป็นนายกฯ เป็นรัฐบาลแล้ว

## กล้าใหม่ไม่เอามือพวกเคยหนุน “ลุงตู่”

“กล้าใหม่ ไม่เอาเสียงพวกเคยยกมือสนับสนุนให้เป็นนายกฯ หรือรัฐบาลเหมือนกับที่ไม่เอาคุณกรณ์ พรรคชาติพัฒนากล้าใหม่ครับ ที่ตั้งคำถามไม่ได้จะต่อว่าอะไรนะครับ เพียงแต่จะบอกด้วยความหวังดีว่าอย่าสุดโต่งจนเกินไป อย่าด้อยค่าคนอื่นจนเขาไม่เป็นธรรม #ให้กำลังใจแต่อย่าสุดโต่ง#ถอยบ้างให้เกียรติคนอื่นบ้าง” นายสาธิตระบุ

## ติงอย่าสุดโต่งเที่ยวด้อยค่าคนอื่น

ต่อมานายสาธิต ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าฝากไปถึงพรรค ก.ก. กองเชียร์อย่าให้มันสุดโต่งการไปด้อยค่าตำหนิคนอื่นที่เลือก พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ วันนั้นก็กลับมาที่ตัวเองแล้ว หลายคนที่เคยยกมือให้ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างนี้จะไม่เอาเขาเหมือนพรรคชาติพัฒนากล้าใหม่หรือเปล่า หรือว่าพอเขายกมือให้ตัวเองเป็นรัฐบาลไม่เป็นไรแล้วหรืออยากฝากข้อคิดไว้เฉยๆ เมื่อมีฐานะเป็นว่าที่แกนนำรัฐบาลอย่าไปสุดโต่งด้อยค่าเขาสุดท้ายตัวเองต้องมากลืนน้ำลายเหมือนกัน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รอคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะตัดสินลงมติเป็นอย่างไร โดยส่วนตัวอยากเห็นพรรค ก.ก. เป็นรัฐบาลร่วมกับพรรคพท.และนายพิธาเป็นนายกฯ

## “ซัชชาติ” นัดคุย “พิธา-32” ว่าที่ ส.ส.กทม.

ที่ห้องสนามหลวง นายซัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมว่าที่ ส.ส. กทม. 32 คน เตรียมเข้าพบวันที่ 6 มิ.ย. ว่า เป็นการพูดคุยแบบเปิดเผย ไม่มีความลับเพราะพรรคก้าวไกลได้ผู้แทนกทม.เยอะจะมากคุยกันว่าจะช่วยกันได้อย่างไรบ้าง เมื่อถามว่าได้พูดคุยกันเบื้องต้นแล้วหรือไม่ นายซัชชาติกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมกันไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียด ไม่มีอะไร คุยกันสนุกๆ

## ปชช.คาดหวัง รม.ใหม่แก้ปากท้อง

วันเดียวกันกรุงเทพโพลล์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “นโยบายที่คนไทยคาดหวังหากได้รัฐบาลชุดใหม่” โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,120 คน พบว่าเรื่องที่ประชาชนอยากขอให้รัฐบาลชุดใหม่แก้ปัญหามากที่สุดร้อยละ 75.9 ระบุว่าปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพสูง ข้าวของราคาแพง รองลงมา ร้อยละ 57.2 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ร้อยละ 50.1 ปัญหาเสพติด อาชญากรรม ร้อยละ 40.1 ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และร้อยละ 34.4 ปัญหา

☆ มีต่อหน้า 11

## ร่องกต.280 คดี ☆ ต่อจากหน้า 9

ทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับนโยบายที่เฝ้ารอและคาดหวังจากว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ ร้อยละ 67.1 ระบุว่าลดค่าครองชีพ เช่น ลดค่าไฟฟ้า รถไฟฟ้าราคาถูกรองลงมา ร้อยละ 45.9 ปรามปรามยาเสพติด ร้อยละ 44.8 สร้างงาน สร้างรายได้ ร้อยละ 40.2 สวัสดิการการรักษาฟรีทั่วไทย และร้อยละ 39.8 สวัสดิการเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ

## ทบ.ชี้ 2 ปี ลดทหารเกณฑ์ 1.2 หมื่นนาย

วันเดียวกัน พล.ต.หญิง สิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกประจำเดือน มิ.ย. ผบ.ทบ. ระบุถึงการดูแลทหารใหม่ผลัดที่ 1/66 ที่เข้าประจำการได้ 2 สัปดาห์ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากหน่วยฝึกทั้ง 299 หน่วย ดำเนินตามแนวทางการฝึกและดูแลทหารใหม่ที่ ทบ.ปรับปรุงนารูปแบบ พร้อมย้ำต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความรู้ ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย การฝึกอาชีพตั้งแต่เริ่ม ให้เกิดทักษะวิชาชีพนำไปใช้ทั้งต่อตนเอง หน่วยทหาร และนำไปประกอบอาชีพหลังปลดประจำการได้ ตลอดจนการดูแลครอบครัวทหารใหม่ที่ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ยังย้ำถึงการปฏิรูปกองทัพเรื่องทหารกองประจำการ ที่ได้พัฒนาและปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ทหารกองประจำการด้วยระบบสมัครใจ กองทัพบกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินนโยบายปรับลดกำลังพลทหารกองประจำการลงถึง 12,000 นาย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมระบบสมัครใจในหลากหลายวิธีการมากขึ้น โดยเฉพาะทหารออนไลน์ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ในปีนี้มีผู้มารายงานตัวเข้าประจำการสูงถึง 91 เปอร์เซ็นต์ แสดงถึงความพร้อมและความตั้งใจของชายไทยในการเป็นทหาร



## 'ก.ก.' บุตร.ยึดสวนป่าสร้างฐานทัพใหม่

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายฐิติกันต์ ฐิติพฤตนิกุล ว่าที่ ส.ส.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า มีประชาชนในพื้นที่สวนป่าบางขุน อ.กลาง จ.ภูเก็ต มาร้องเรียนว่ามีเจ้าหน้าที่กองทัพเรือในชุดเครื่องแบบลายพรางพร้อมอาวุธปืนเข้าไปปักเขตพื้นที่ พันธุ์ลักษณะนี้ลงบนต้นยางของชาวบ้าน และบอกให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ ทั้งที่ประชาชนหลายรายมีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้อง สำหรับสวนป่าบางขุนมีพื้นที่ 3,763 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา เดิมเป็นป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้ซึ่งมีบางส่วนเป็นพื้นที่พิพาท เนื่องจากประชาชนมีเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน ไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินที่ออกตั้งแต่ปี 2510 บางรายมี ทป.4 บางรายมี ภบท.5 บางรายยังไม่มีโฉนดที่ดิน แต่ปัญหาเกิดจากการที่อธิบดีกรมป่าไม้ลงนามมอบพื้นที่นี้ให้ทัพเรือภาคที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อใช้ตั้งฐานทัพของกองพันต่อสู้อากาศยาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าไปปักหลักเขตแดนและเตรียมขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ โดยประชาชนไม่รู้มา

ก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าและที่ทำกินให้เป็นพื้นที่กองทัพอากาศ ขณะที่เสนาธิการกองทัพเรือบอกว่าที่จริงกองทัพอากาศต้องการพื้นที่เพียง 500 กว่าไร่

นายฐิติกันต์ กล่าวอีกว่า ประชาชนต้องการให้มีการทำประชาพิจารณ์ และทำให้สวนป่าบางขุนเป็นป่าชุมชน แต่กรมป่าไม้กลับยกพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ทหาร และจะมีการสร้างฐานทัพเรือ ทำให้ประชาชนไม่สบายใจอย่างมาก จึงมีข้อเรียกร้อง 4 ข้อคือ 1.ให้ทหารหยุดการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการขับไล่ประชาชน และล้อมรั้วพื้นที่ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาดำเนินการ 2.ต้องมีการพิสูจน์สิทธิและเดินแปลงว่าตรงไหนเป็นที่โฉนด ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์และตรงไหนเป็นที่ดินของรัฐ 3.ต้องทำประชาพิจารณ์เรื่องการให้ประโยชน์ที่ดินว่าคนในพื้นที่ต้องการให้มีการตั้งฐานทัพหรือไม่ และ 4.สิ่งแวดล้อม พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำ จึงไม่ควรจะมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใด ๆ.

## ชาวถลาสร้าง'ก้าวไกล'ทร.ไล่ที่ทำกิน

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน นายจิตติกันต์ จิตติพุดพิกุล ว่าที่ ส.ส.ภูเก็ต เขต 3 พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เปิดเผยว่า มีประชาชนในพื้นที่สวนป่าบางขนุน อ.ถลา จ.ภูเก็ต เข้าร้องเรียนถูกเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศ (ทร.) ในชุดเครื่องแบบลายพรางและอาวุธปืนเข้าไปในพื้นที่บอกชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ บางรายทหารได้เข้าไปปักเขตพื้นที่ พันสัญญาลักษณะลงบนดินยาง ทั้งที่หลายรายมีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้อง เกรงจะเสียสิทธิในที่ดินทำกินไปเป็นพื้นที่ทหาร ปัญหาเกิดขึ้นจากวันที่ 1 มี.ค.2566 อธิบดีกรมป่าไม้ได้เซ็นมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับกองทัพอากาศ 3 ใช้ตั้งฐานทัพของกองพันต่อสู้อากาศยาน ต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารได้เข้าปักหลักเขตแดนและเตรียมการขับไล่ชาวบ้าน โดยไม่รู้มาก่อนว่าจะมีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินให้เป็นกองทัพอากาศ

นายจิตติกันต์กล่าวว่า เสนาธิการกองทัพอากาศเปิดเผยว่ากองทัพอากาศต้องการพื้นที่เพียงประมาณ 500 ไร่ แต่กรมป่าไม้กลับมอบพื้นที่อุทยานสวนป่าบางขนุนให้ทั้งหมด 3,700 ไร่ ผังทหารอ้างว่าพื้นที่ที่เหลือทหารจะเข้ามาทำการอนุรักษ์ เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีกำลังคนไม่เพียงพอ ปัญหาการบุกรุกในพื้นที่อุทยานสวนป่าบางขนุนเกิดขึ้นจริงหรือ

ไม่ต้องพิสูจน์ แต่ชาวบ้านในพื้นที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่อยู่อาศัยเดิมต้องการอนุรักษ์ป่าบางขนุนให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ และที่เข้าไปทำกินใหม่

ประชาชนต้องการการพิจารณาพิจารณาและทำให้สวนป่าบางขนุนเป็นป่าชุมชน แต่กรมป่าไม้กลับยกให้เป็นพื้นที่ทหารและจะมีการสร้างฐานทัพเรือ ทำให้ชาวบ้านทั้งสองกลุ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก จึงขอเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 1.ให้ทหารหยุดการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการขับไล่ประชาชน ล้อมรั้วพื้นที่ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ 2.ต้องมีการพิสูจน์สิทธิและเดินแปลงว่าตรงไหนเป็นที่ใดตรงไหน เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ และตรงไหนเป็นที่ดินของรัฐ 3.ต้องพิจารณาพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้งฐานทัพว่าคนในพื้นที่ต้องการให้มีฐานทัพเรือมาตั้งในพื้นที่นั้นหรือไม่ และ 4.สิ่งแวดล้อม พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำ ไม่ควรมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ


“บริเวณใกล้เคียงกันมีทำเรือทัพละมูที่มีพื้นที่เหลือจนมีการเอาพื้นที่บางส่วนไปทำสนามกอล์ฟ ผมจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำของประชาชนมาสร้างเป็นฐานทัพเรือ” นายจิตติกันต์กล่าว





## ผวจ.แม่ฮ่องสอน จัดจิตอาสาพัฒนา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โครงการพัฒนาสวนสาธารณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน (บ้านท่าโป่งแดง) ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน 2566) และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่ป่า และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งยังช่วยป้องกัน และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566



● แพร่-ลักลอบตัดไม้ วันที่ 3 มิ.ย.  
กำนัน ค.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ พร้อม  
ฝ่ายปกครอง คณะกรรมการป่าชุมชน  
ลงตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน ม.3 ค.บ้าน  
ถิ่น อ.เมืองแพร่ หลังรับแจ้งจากชาว  
บ้านที่ไปหาของป่าว่ามีการลักลอบตัด  
ไม้ในพื้นที่ป่าชุมชนและป่าไม้ จากการ  
ตรวจสอบพบจุดที่ 1 ป่าชุมชนมีการตัด  
ไม้ยางถึง 50 ต้น ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไม้  
โดยผู้ก่อเหตุตัดทิ้งไว้เพื่อรอไม้แห้ง จุด  
ที่ 2 ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี มีการ  
ตัดไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้เนื้อแข็ง รวม  
60 ต้น เคลื่อนย้ายไม้แล้วบางส่วน ฝ่าย  
ปกครองจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อ  
ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี



## เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น

### ● ติดกล้องป้องกันตัดไม้พะยุง

เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย. นายจงสถิตย์ อังวิทยาธร ผู้ประสานงานความร่วมมือ โครงการความยั่งยืนของผืนป่า ในภูมิภาค แม่น้ำโขงตอนล่าง หรือ UN-REDD พร้อมด้วยนายชุตินันท์ วัฒนันท์ ประธาน ชมรมอาสาสมัครรักษาป่าบ้านแปดอู่ม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นำคณะสื่อมวลชน ติดตั้งกล้อง NCAPS ซึ่งเป็นเทคโนโลยี แอบถ่ายและแจ้งเตือนผ่านแอป เพื่อ ป้องกันลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ เนื่องจากเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายที่ยังมีต้นพะยุง หลงเหลือ โดยที่อันแม่แต่บ้านภูเขา ถูก ลักลอบตัดโค่นจนไม่เหลือ.

อังคาร, 6 มิถุนายน 2566

สภาพอากาศวันนี้  
THAILAND 32.3°C/29°C

## ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

4 มิถุนายน 2566 เวลา 21:25 น.



สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วรารุช” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแลทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

4 มิ.ย.2566 - เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นกระพี้จันทน์กระติง ต้นเสม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกมรดกอย่างยิ่ง โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)” เพื่อสร้างรณนิยสถานอันสืบทอดการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป” นายวรารุช กล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์



ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้าน นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ถือเป็นอีกวัน ที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันนี้ จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ “ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว





## กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66

วันอาทิตย์ ที่ 04 มิถุนายน พ.ศ. 2566, 19.57 น.



สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วรารุช” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแลทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

วันนี้ (4 มิ.ย. 66) เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นกระพี้จันทัน ต้นกระทิง ต้นเสม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมาทางคลองอย่างยิ่ง โดยวัดราชพิพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชพิพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)” เพื่อสร้างธรรมเนียมสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป” นายวรารุช กล่าว



นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ถือเป็นอีกวัน ที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกัน ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันนี้ จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

“ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว





# กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66

เผยแพร่: 4 มิ.ย. 2566 19:57    ปรับปรุง: 4 มิ.ย. 2566 19:57    โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วรารุช” เป็นประธาน นำปลัดร่วมทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแลทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

วันนี้ (4 มิ.ย. 66) เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ เช่น ต้นกระพี้จั่น ต้นกระทิง ต้นเสม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้

รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมхамงคลอย่างยิ่ง โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)” เพื่อสร้างธรรมเนียมสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป” นายวรารุชกล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูลในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ



ด้าน นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ถือเป็นอีกวันที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันนี้จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

“ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว





## กระทรวงทรัพยากรฯ เดินหน้าปลูกป่ากลางทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566

04/06/2023



สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วรารุช” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแลทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

วันนี้ (4 มิ.ย. 66) เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคุณุศล และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นกระพี้จันทน์กระติ่ง ต้นเสม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี



นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคุณรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกของลุ่มน้ำ โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)” เพื่อสร้างรณนิยสถานอันสลับป่ายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป” นายวรารุช กล่าว



นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้าน นายสุรัชย์ อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ถือเป็นอีกวัน ที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันนี้ จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

“ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว



## กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66

4 มิถุนายน 2023 Thailandplus



สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วรารุช” เป็นประธาน นำปลั่งร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแลทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นกระพี้จันทันกระทิง ต้นเสม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกของลุ่มน้ำ โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)” เพื่อสร้างรณนิยสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป”

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ



ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ถือเป็นอีกวัน ที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันที่ จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

“ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว





## รมว.ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566

รมว.ทส. ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เลขาธิการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ คณะผู้บริหาร ทส. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนจิตอาสาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานกว่า 400 คน ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 500 ต้น จำนวน 15 ชนิดพันธุ์ เพื่อสร้างความรักความห่วงหาพันต่อทรัพยากรป่าไม้ของชาติ การตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า และช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดภาวะโลกร้อน รวมถึงช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นละอองและหมอกควัน

นายวราวุธ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ กำหนดขึ้นตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ที่กำหนดให้ วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็น วันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน โดยเฉพาะการปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่จัดงานในครั้งนี้เป็นการร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่ที่เป็นมหรามงคลอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานปฏิบัติธรรม ที่จัดสร้างขึ้นโดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อให้เป็นรมณีสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรม และการเจริญจิตภาวนา รวมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งยังได้อัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)”

## กระทรวงทรัพยากรฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66

มี.ย. 4, 2023



สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วรารุช” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ซึ่งจากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแลทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

วันนี้ (4 มิ.ย. 66 ) เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นกระทิง ต้นกระพี้จันทน์ ต้นเสม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี



นายวรารุช ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกมรดกอย่างยิ่ง โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า



“สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)” เพื่อสร้างรมณีสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็น ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป” นายวราวุธ กล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบ ข้อมูล ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและ ห่วงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ถือเป็นอีกวัน ที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมี ส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันของ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันนี้ จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้ ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้



“ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพื้นที่ไม่มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว



## “ที่กองแร่ 50 ไร่ – คดีบริษัทฟ้อง 3 ชาวบ้าน” เชื้อไฟที่ยังคุ ที่เหมืองดงมะไฟ

04/06/2023

หลายคนมองว่าชาวบ้านดงมะไฟ หนองบัวลำภูได้ชัยชนะ หลังศาลปกครองตัดสินให้มีคำสั่งเพิกถอน ทั้งใบอนุญาตใช้ป่าสงวนและใบอนุญาตต่ออายุประทานบัตรเหมืองดงมะไฟไปแล้ว เมื่อ กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา

มหากาพย์การต่อสู้ระหว่างคนดงมะไฟกับเอกชนเจ้าของเหมือง “บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด” ผู้ทำกิจการเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง บนเนื้อที่กว่า 175 ไร่ ที่ยึดเยื้อยาวถึง 30 ปี ส่อเค้าว่าจะ “จบสวย” พร้อมคำประกาศพัฒนาดงมะไฟให้เป็น “ดินแดนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ชุมชน” แทน “ดินแดนแห่งเหมือง” ตามการคาดการณ์ของหลายฝ่ายที่ติดตามกรณีมาต่อเนื่อง

แต่บททดสอบชาวดงมะไฟจะยังไม่จบ ล่าสุดยังคงมีเชื้อไฟอย่างน้อย 2 กองที่ยังคุกรุ่น รอวันจุดติด จากการเปิดเผยของคนในพื้นที่และทีมทนายที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ “ความขัดแย้งว่าด้วยพื้นที่ป่าสงวน 50 ไร่ ที่บริษัทอ้างว่าได้รับอนุญาตให้ใช้กองแร่-ทำสำนักงาน-เก็บวัสดุระเบิด” และ “คดีที่บริษัทแจ้งความ 3 แกนนำชาวบ้าน ข้อหาขัดขวางการทำงานจนบริษัทเสียหาย” ที่สำคัญ บริษัทฯ ยืนยันจะเดินหน้าขอใบอนุญาตใหม่



### 3 ทศวรรษ “จากความรุนแรงในพื้นที่ สู่อุบัติในศาล”

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2536 มีการสำรวจพื้นที่ภูผายา ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู เพื่อขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงบริเวณภูผายาพบภาพเขียนสีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ในปัจจุบันกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองได้ ด้วยความกังวลดังกล่าวชาวบ้านจึงรวมตัวกันออกมาคัดค้าน

ทำให้ในปีต่อมาเกิดการเปลี่ยนพื้นที่จากภูผายาเป็นภูผาสวกซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอยและป่าากลาง ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู การคัดค้านการขอทำเหมืองในพื้นที่ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2538 ชาวบ้าน 2 คนที่เป็นแกนนำในการคัดค้านคือบุญรอด ดั่งโคตะ และสนั่น สุวรรณ ถูกลอบยิงเสียชีวิต

ซึ่งไม่ใช่ความสูญเสียครั้งสุดท้าย หลังจากนั้นในปี 2542 กำนันทองม้วน คำแจ่ม และสม หอมพรมมา ถูกลอบยิงเสียชีวิต ชาวบ้านที่คัดค้านเหมืองหินต้องเสียชีวิตไปถึง 4 คน และจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถหาผู้กระทำความผิดมารับโทษได้

แม้จะเกิดความรุนแรงแต่ในปี 2543 บริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ได้รับประทานบัตรที่ 27221/15393 ให้ทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) เนื้อที่ 175 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา

และการคัดค้านของชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันในชื่อ “กลุ่มอนุรักษ์เขาเหล่าใหญ่-ผาจันได” ซึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

หลังจากใบอนุญาตประทานบัตรทำเหมืองแร่หินปูน และใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแก่งลอย และป่าากลาง เพื่อทำเหมืองหินปูน จะหมดอายุในเดือน ก.ย. 2553 บริษัทขอต่ออายุใบอนุญาตเพื่อทำเหมืองหินปูน และโรงโม่หินต่อไปอีก 10 ปี ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ก็ได้อนุญาตทำให้บริษัทสามารถทำเหมืองหินได้จนถึง ก.ย. 2563

แต่การอนุญาตดังกล่าวชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า เป็นการต่ออายุโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในพื้นที่ยังมีความขัดแย้งกับประชาชน รวมถึงมติดอบต. ที่อนุญาตก็ไม่ชอบมาพากล จนนำไปสู่การฟ้องศาลปกครองอุดรธานีของชาวบ้าน

จากความไม่ชอบมาพากลทำให้ตัวแทนชาวบ้านจำนวน 78 คน ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (จำเลยที่ 1) อธิบดีกรมป่าไม้ (จำเลยที่ 2) และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (จำเลยที่ 3) เมื่อ 19 ก.ย. 2555 ต่อศาลปกครองอุดรธานี เพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของหน่วยงานรัฐดังกล่าวซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังทำให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายอันไม่อาจประเมินค่า และขอให้ศาลปกครองคุ้มครองการทำเหมืองแร่หิน จนกว่าคดีจะสิ้นสุด

แต่กว่าศาลปกครองชั้นต้นจะตัดก็อีกเกือบ 6 ปีให้หลัง เมื่อ 14 มี.ค. 2561 โดยศาลตัดสิน

1. ให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนฯ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เนื่องจากก่อนที่จะมีการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนฯ จะต้องมียกข้อ. ออกมาก่อน ซึ่งศาลมองว่า มติข.ดงมะไฟฟงไม่ขึ้นเนื่องจากไม่น่าเชื่อว่ามีการประชุมเพื่อรับรองมติจริง
2. เพิกถอนคำสั่งต่ออายุประทานบัตรที่ 27221/15393 โดยให้มีผลนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา แต่คู่ความได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดคดีจึงยังไม่ถึงที่สุด ซึ่งกลุ่มได้ทำการยื่นขอคุ้มครองชั่วคราว เพื่อให้ยุติกระบวนการทำเหมืองแร่หินปูนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา แต่ศาลไม่อนุญาตให้คุ้มครองชั่วคราว บริษัทจึงระเบิดภูเขาทำเหมืองอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2563 ซึ่งเป็นวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ

ก่อนที่ชาวบ้านจะได้รับชัยชนะอีกครั้งเมื่อศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อ 17 ก.พ. 2566

### “ใบอนุญาต” พื้นที่กองแร่ 50 ไร่ในเขตป่าสงวน

แม้ว่าจะมีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้เพิกถอนหนังสืออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนฯ เพื่อทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน และเพิกถอนคำสั่งต่ออายุประทานบัตรเหมืองแล้ว แต่ในทางปฏิบัติ กิจการเหมืองยังคงไม่ได้ยุติอย่างสิ้นเชิง ด้วยบริษัทยังคงมีพื้นที่อีก 50 ไร่ ที่ใช้เป็นที่กองแร่ ตั้งสำนักงาน และเก็บวัตถุดิบ โดยอ้างว่ามีใบอนุญาตให้ใช้ป่าสงวน

ข้อมูลจาก สำนักงานอนุญาต กรมป่าไม้ ระบุว่าบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนฯ (เพื่อสร้างกองแร่) เนื้อที่ 50 ไร่ เป็นที่ที่บริษัทใช้เก็บสินแร่หิน เครื่องจักร รวมถึงเป็นสำนักงาน ซึ่งจะสิ้นสุดการอนุญาต 19 พ.ย. 2567

“ในตอนที่บ้านฟ้องต่อศาลปกครอง บริษัทยังไม่ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนฯ (เพื่อสร้างกองแร่) นี้ ทำให้ชาวบ้านไม่ได้ยื่นเรื่องฟ้องพื้นที่ตรงนี้เข้าไปด้วย” สุรัชย์ ตรงงาม ทนายความจากมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อสิ่งแวดล้อม อธิบาย

“แต่ในความเห็นของผม มันควรจะหลุดไปด้วย ในเมื่อพื้นที่ทำเหมืองมันถูกเพิกถอนแล้ว เราเห็นว่าพวง มันพวงแน่ ๆ โดยหลักแล้ว เพราะว่ามันขอมาเพื่อใช้ประกอบการเหมืองแร่ พอศาลปกครองออกมาบอกว่าใบอนุญาตการเหมืองแร่ไม่ชอบ จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้อีกได้อย่างไร” สุรัชย์ ให้ความเห็นเพิ่มเติม

### “ใบอนุญาตออกโดยมิชอบ?” ข้อกังขา

ล่าสุดของกลุ่มอนุรักษ์ฯ เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เพื่อยื่นหนังสือให้อบต. เปิดเผยแพร่ข้อมูลมติการประชุมสภาอบต.ดงมะไฟ กรณีการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแก่งคอยและนากลาง เนื้อที่ 50 ไร่ (เพื่อสร้างกองแร่) ของ บริษัท ๕.ศิวาสีทิจ จำกัด

และฉบับที่สอง ขอให้เปิดเผยข้อมูลรายงานการจ่ายค่าบำรุงพิเศษท้องถิ่น หรือค่าภาคหลวงแร่ หรือผลประโยชน์อื่นใดตามกฎหมาย ของ บริษัท ๕.ศิวาสีทิจ จำกัด ที่จ่ายให้กับ อบต.ดงมะไฟ

“เราอยากทราบข้อมูลว่าใบอนุญาต 50 ไร่ มีมติเห็นชอบของอบต.ดงมะไฟหรือไม่ ถ้าไม่มี ใบอนุญาตนี้ก็จะมีข้อ เราก็จะดำเนินการขอให้เพิกถอนต่อไป นอกจากนั้นก่อนหน้านี้เราก็ไปยื่นต่อกรมป่าไม้ที่มีอำนาจออกใบอนุญาตทำประโยชน์ในป่าสงวนฯ ให้ตรวจสอบ และเพิกถอนใบอนุญาต แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้า

สำหรับการยื่นหนังสือเพื่อให้เปิดเผยค่าภาคหลวงแร่ที่บริษัท ๕.ศิวาสีทิจ จำกัด ที่จ่ายให้กับ อบต.ดงมะไฟ ถ้าเราได้ข้อมูลนี้ เราจะสื่อสารกับชาวบ้านว่า ที่บริษัทเข้ามาทำเหมืองที่นี่ สิ่งที่เราได้มีความคุ้มค่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นจากเหมืองไหม้ ทั้งฝุ่นควัน เสียงระเบิด อย่างเหมืองทองเหมืองเลย ที่ทำเหมืองกว่า 10 ปี แต่ให้จ่ายค่าบำรุงแค่ 8 หมื่นบาท” ไชยศรี สุพรรณิการ์ โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่ PPM ให้สัมภาษณ์กับ GreenNews



### ความเสี่ยงคนในชุมชน จากวัดถูระเบิด

นอกจากปัญหาในพื้นที่ 50 ไร่ วัดถูระเบิด (รวมถึงสารแอมโมเนียมไนเตรท) เป็นอีกเรื่องที่สร้างความกังวลให้ชาวบ้านในพื้นที่ ไชยศรี เปิดเผย

“ในเดือน มี.ค. 2566 ที่ผ่านมาเกิดไฟป่าลุกลามใกล้กับจุดเก็บวัดถูระเบิดของบริษัท ซึ่งถ้าในอนาคตเกิดไฟป่าอีกแล้วไฟลามเข้าไปยังบริเวณเก็บวัดถูระเบิด ก็สร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก

ซึ่งศูนย์ดำรงธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู บริษัท หน่วยงานราชการในพื้นที่ และชาวบ้านได้มีการจัดประชุมเพื่อค้นหาและประเมินแนวทางในการขนย้ายออกจากพื้นที่” ไชยศรีกล่าว

ในวันที่ 31 พ.ค.2566 ที่ผ่านมา อนุพงศ์ คำภูแก้ว รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมว่าควรขนย้ายหรือไม่ หรือทำลายในพื้นที่ที่เคยทำเหมืองแร่เลย แต่ต้องประเมินว่าอย่างไรจะดีกว่ากันโดยดูจากปริมาณที่คงเหลือ และหน่วยอีโอดียืนยันว่าการทำลายจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่

ทั้งนี้นักปกป้องสิทธิของกลุ่มอนุรักษ์ยืนยันว่า ให้ขนย้ายออกไปทำลายที่อื่นเท่านั้น และต้องขนย้ายแค่ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทกับแคบเท่านั้น จะไม่มีการขนแร่หินที่เหลือในพื้นที่ 50 ไร่ หรือพื้นที่เขตโรงโม่หินอย่างเด็ดขาด เพราะแร่หินที่กองอยู่บริเวณเขตโรงโม่หินได้มาจากประทานบัตรที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนประทานบัตร อีกทั้งพื้นที่ 50 ไร่ ที่ถูกขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อทำโรงโม่หินนั้นยังไม่ได้มีมติขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

### บริษัทฯ ประกาศ “ขอใบอนุญาตใหม่”

“ในวันที่ศาลปกครองอุดรธานี อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทนายความของบริษัทประกาศว่า ทางบริษัทจะดำเนินการขออนุญาตทำเหมืองอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด

เขายังมีความหวังว่าจะมาเปิดได้ แต่ทางเราคิดว่ามีโอกาสน้อยมากที่เขาจะทำได้ แต่เขามีเงิน เขาเป็นกลุ่มทุนที่มีเงิน แล้วบางครั้งรัฐก็มีนโยบายเอื้อให้ด้วย อย่างบทเฉพาะการของ พรบ. แร่ 2560” ไชยศรี กล่าว

### คดีบริษัทฟ้อง 3 แกนนำชาวบ้าน

“เมื่อช่วงต้นเดือน พ.ค. 2566 หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำตัดสิน 3 เดือน ปรากฏว่าชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้รับหมายศาล มีสาระสำคัญว่า อีริสิทธิ์ ตรีวัฒนสุวรรณ เจ้าของบริษัท อ.ศิลาสิทธิ์ จำกัด เป็นโจทก์

ฟ้องชาวบ้าน 3 คน ขัดขวางเส้นทางขนแร่ ทำให้บริษัทฯ ส่งรายงานผลสิ่งแวดล้อมมาให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ได้ ทำให้ถูกสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ แจ้งความต่อ สภ.สุวรรณคูหา ซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าบริษัทสามารถใช้เส้นทางอื่นได้ ในขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการของศาล” ไชยศรี เปิดเผย





### ต้นเปลี่ยน “เหมือง” เป็น “แหล่งท่องเที่ยว”

“ชาวบ้านเข้าไปฟันฟูปลูกลงต้นไม้ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2564 หลังศาลมีคำสั่งเพิกถอน เราเปิดระดมทุนในเพจ เหมืองแร่หนองบัว ได้เงินมาประมาณ 50,000 บาท ก็นำมาฟันฟูปื้นที่ที่บริษัททำเหมืองไปประมาณ 60 ไร่ จากทั้งหมด 175 ไร่ ตอนนี้ต้นไม้ก็พอขึ้นบ้าง แต่ค่อนข้างที่จะโตช้า

และการอ้างสิทธิในการครอบครองพื้นที่ดังกล่าวของบริษัทฯ ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปฟันฟูปื้นที่ทั้งหมดได้อย่างที่ตั้งใจ

เมื่อก่อนภูผายก มีทั้งกระรอก ลิง นกเขา ไก่ป่า แต่ในช่วงที่มีการทำเหมือง สัตว์ต่าง ๆ หายไปหมดเลย หลังจากมีการฟันฟูปื้นเริ่มมีหน้าดิน หญ้า ขึ้นมาบ้าง ในอนาคตเราก็อยากให้พื้นที่กลับมาอุดมสมบูรณ์มากที่สุด สัตว์ต่างกลับมาเหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตอนนี้ก็เริ่มมีนก ไก่ป่า กระรอก กระแตกลับมาบ้างแล้ว และคิดว่าอีก 5 ปีข้างหน้าจะกลับมาบ้าง

ช่วงที่ยังทำเหมืองอยู่ ตอนเช้ามีแต่เสียงรถขุดหิน รถแมคโค เสียงระเบิด แต่ปัจจุบันกลายเป็นเสียงนก เสียงกา เสียงธรรมชาติ

ชาวบ้านในพื้นที่มีความต้องการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ในอนาคต

สิ่งที่เราคาดหวังคือ 1. ปิดเหมืองหิน และโรงโม่ ซึ่งสำเร็จแล้ว 2. ฟันฟูปื้น ป่าไม้ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ 3. พัฒนาดงมะไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งกำลังทำอยู่

เราอยากทำให้พื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองเป็นจุดชมวิว เป็นแหล่งท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกท่องเที่ยวถ้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อารยธรรม ที่เป็นประวัติศาสตร์ยุคก่อน เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ก็มียุทธการรบ มีการพบภาพเขียนสี กลอง มโหระทึก ไห

ส่วนที่สอง แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยุคนี้เกี่ยวกับการต่อสู้ของชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติกว่า 29 ปี” ไชยศรี เปิดเผยเกี่ยวกับแผนการในอนาคตของพื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองหินดงมะไฟ



## ‘ก้าวไกล’ ปูด ‘ทร.’ จ่อสร้างฐานทัพเรือใหม่ในสวนป่าภูเก็ต ไล่คนออกนอกพื้นที่

ว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล ปูด ‘ทร.’ ยึดสวนป่าบางขุนในภูเก็ต 3,700 ไร่ เตรียมสร้างฐานทัพเรือแห่งใหม่ มีแผนผลักดันประชาชนออกจากพื้นที่ภายในเดือน มิ.ย. ร้องระงับชั่วคราวจนกว่าจะได้รัฐบาลใหม่

3 มิถุนายน 2566 เวลา 14:00 น.



เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. นายฐิติกันต์ ฐิติพดติกุล ว่าที่ ส.ส.เขต 3 จ.ภูเก็ต พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า มีประชาชนในพื้นที่สวนป่าบางขุน อ.กลาง จ.ภูเก็ต มาร้องเรียนถึงการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเข้าไปในพื้นที่ในชุดเครื่องแบบลายพรางและอาวุธปืน เข้าไปบอกชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ บางนายทหารได้เข้าไปปักเขตพื้นที่ พ่นสัญลักษณ์ลงบนต้นยางของชาวบ้าน ทั้งที่ประชาชนหลายรายมีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนเกรงว่าจะเสียดินในที่ดินทำกินไปเป็นพื้นที่ทหาร โดยพื้นที่สวนป่าบางขุนมี 3,763 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของกรมป่าไม้ ซึ่งมีส่วนเป็นพื้นที่พิพาท เนื่องจากประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ไม่ว่าจะโฉนดที่ดินที่ออกตั้งแต่ปี 2510 บางรายมี ทบ.4 บางรายมี ภบท.5 บางรายยังไม่มีโฉนดที่ดิน ปัญหาเกิดขึ้นจากวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมามี อธิบดีกรมป่าไม้ได้ลงนามมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ทัพเรือภาคที่ 3 ใช้ตั้งฐานทัพของกองพันต่อสู้อากาศยาน จากนั้นเจ้าหน้าที่ทหารจึงเข้าปักหลักเขตแดนและเตรียมขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ โดยที่ประชาชนไม่รู้มาก่อนว่า จะมีการเปลี่ยนพื้นที่ป่าและพื้นที่ทำกินให้เป็นพื้นที่กองทัพ

นายฐิติกันต์ กล่าวว่า ขณะที่เสนาธิการกองทัพเรือบอกว่าความจริงแล้ว กองทัพเรือต้องการพื้นที่ประมาณ 500 กว่าไร่ แต่กรมป่าไม้มอบพื้นที่อุทยานสวนป่าบางขุนให้ทั้งหมด 3,700 ไร่ โดยฝั่งทหารอ้างว่าพื้นที่ที่เหลือ ทหารจะเข้ามาทำการอนุรักษ์ เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีกำลังคนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ปัญหาการบุกรุกในพื้นที่อุทยานสวนป่าบางขุนเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้น ต้องพิสูจน์ แต่ประชาชนในพื้นที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้อยู่อาศัยเดิมที่ต้องการอนุรักษ์ป่าบางขุนให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ และกลุ่มผู้ที่เข้าไปทำกินใหม่ ด้วยความที่พื้นที่ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน ทำให้ในอนาคตควรมีการพิสูจน์แนวเขตที่ดินอย่างถูกต้อง และควรทำประชาพิจารณ์ว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการใช้สวนป่าบางขุนแห่งนี้ ควบคู่กับการอนุรักษ์ในฐานะป่าต้นน้ำอย่างไร

“ประชาชนต้องการการประชาพิจารณ์และทำให้สวนป่าบางขุนเป็นป่าชุมชน แต่กรมป่าไม้กลับยกพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ทหาร และจะมีการสร้างฐานทัพเรือ ทำให้ประชาชนทั้ง 2 กลุ่ม ไม่สบายใจอย่างมาก เพราะแทนที่พื้นที่จะเป็นป่าอนุรักษ์ กลับถูกสร้างให้กลายเป็นฐานทัพของทหารแทน” นายฐิติกันต์ กล่าว

นายฐิติกันต์ กล่าวอีกว่า หลังจากเกิดปัญหากับประชาชน ได้มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทัพเรือภาคที่ 3 เรียกนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปพูดคุยในค่ายทหาร เพื่อให้ฝ่ายปกครองไปบอกประชาชนว่าอย่ามีเรื่อง โดยกองทัพเรือมีแผนจะปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และจะล้อมรั้วทั้งหมดภายในเดือน มิ.ย. นี้ ซึ่งการเรียกไปพูดคุยดังกล่าว ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและประชาชนไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีข้อเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 1.ให้ทหารหยุดการดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงการขับไล่ประชาชน และล้อมรั้วพื้นที่ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ มาดำเนินการ 2.ต้องมีการพิสูจน์สิทธิและเดินแปลงว่าตรงไหนเป็นที่โฉนด ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ และตรงไหนเป็นที่ดินของรัฐ 3.ต้องทำประชาพิจารณ์เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและการตั้งฐานทัพว่า คนในพื้นที่ต้องการให้มีหรือไม่ และ 4.สิ่งแวดล้อม พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำ จึงไม่ควรมียิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ

“บริเวณใกล้เคียงกัน มีท่าเรือท่าละมูซึ่งมีพื้นที่เหลือ จนมีการเอาพื้นที่บางส่วนไปทำสนามกอล์ฟ ผมจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำของประชาชน มาสร้างเป็นฐานทัพเรือในเวลา” นายฐิติกันต์ กล่าว



## ว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล ภูเก็ต เปิดข้อมูล ชาวบ้านร้อง ทร.ยึดที่ดินอุทยาน 3.7 พันไร่ สร้างฐานทัพใหม่



3 มิ.ย. 2566 - 13:06 น.

ว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล ภูเก็ต เปิดข้อมูล ชาวบ้านร้อง ทร.ยึดที่ดินอุทยาน 3.7 พันไร่ สร้างฐานทัพใหม่ มีแผนผลักดันชาวบ้านออกพื้นที่ภายใน มิ.ย.นี้  
วอนรัฐบาลหยุดดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่

วันที่ 3 มิ.ย.2566 นายฐิติกันต์ ฐิติพฤตนิกุล ว่าที่ ส.ส.ภูเก็ต เขต 3 พรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า มีประชาชนในพื้นที่สวนป่าบางขนุน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เข้ามาร้องเรียนถึงการถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเข้าไปในพื้นที่ในชุดเครื่องแบบลายพรางและอาวุธปืน เข้าไปบอกชาวบ้านให้ออกจากพื้นที่ บางรายทหารได้มีการเข้าไปปักเขตพื้นที่ พ่นสัญลักษณ์ลงบนต้นยางของชาวบ้าน ทั้งที่ประชาชนหลายรายมีโฉนดที่ดินอย่างถูกต้อง ทำให้ประชาชนเกรงว่าจะเสียสิทธิในที่ดินทำกินไปเป็นพื้นที่ทหาร

ปัญหาเกิดขึ้นจากวันที่ 1 มี.ค. 2566 อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มีการเซ็นมอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับกองทัพเรือ ภาค 3 เพื่อใช้ตั้งฐานทัพของกองพันต่อสู้ อากาศยาน ภายหลังจากการเซ็นมอบพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารจึงได้เข้าไปทำการปักหลักเขตแดนและเตรียมการขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ โดยที่ประชาชนไม่รู้อีก่อนที่จะมีการเปลี่ยนพื้นที่ป่า และพื้นที่ทำกินให้เป็นกองทัพ

นายฐิติกันต์ กล่าวว่า ทางเสนาธิการกองทัพเรือ เปิดเผยว่าความจริงแล้วกองทัพเรือต้องการพื้นที่เพียงประมาณ 500 กว่าไร่ แต่กรมป่าไม้กลับมอบพื้นที่อุทยานสวนป่าบางขนุนให้ทั้งหมด 3,700 ไร่ โดยฝั่งทหารอ้างว่า พื้นที่ที่เหลือทหารจะเข้ามาทำการอนุรักษ์ เพราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้มีกำลังคนไม่เพียงพอ



ปัญหาการบุกรุกในพื้นที่อุทยานสวนป่าบางขนุนเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ต้องพิสูจน์ แต่ประชาชนในพื้นที่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มประชาชนที่อยู่อาศัยเดิมที่ต้องการอนุรักษ์ป่าบางขนุนให้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ และประชาชนที่เข้าไปทำกินใหม่ ด้วยความที่พื้นที่ไม่มีแนวเขตที่ชัดเจน ทำให้อนาคตควรมีการพิสูจน์แนวเขตที่ดินอย่างถูกต้อง และมีการทำประชาพิจารณ์ว่าประชาชนในพื้นที่ต้องการใช้สวนป่าบางขนุนแห่งนี้ควบคู่กับการอนุรักษ์ในฐานะป่าต้นน้ำอย่างไร

“ประชาชนต้องการการประชาพิจารณ์และทำให้สวนป่าบางขนุนเป็นป่าชุมชน แต่กรมป่าไม้กลับยกพื้นที่ทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ทหารและจะมีการสร้างฐานทัพเรือ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งสองกลุ่มรู้สึกไม่สบายใจอย่างมาก เพราะแทนที่พื้นที่จะเป็นป่าอนุรักษ์กลับถูกสร้างให้กลายเป็นฐานทัพของทหารแทน” นายฐิติกันต์กล่าว



นายฐิติกันต์ กล่าวว่า ตนเรียกร้อง 4 ข้อ คือ 1.ให้ทหารหยุดการดำเนินการต่างๆ รวมทั้งการขับไล่ประชาชน ล้อมรั้วพื้นที่ จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่มาดำเนินการ 2.ต้องมีการพิสูจน์สิทธิและดินแปลง ว่าตรงไหนเป็นที่โฉนด ตรงไหนเป็นพื้นที่ประชาชนมีเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ และตรงไหนเป็นที่ดินของรัฐ

3.ต้องมีการประชาพิจารณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการตั้งฐานทัพว่าคนในพื้นที่ต้องการให้มีฐานทัพเรือมาตั้งในพื้นที่นั้นหรือไม่ และ 4.สิ่งแวดล้อม พื้นที่ตรงนี้เป็นป่าต้นน้ำ ไม่ควรมีการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใดๆ

“บริเวณใกล้เคียงกันมีท่าเรือทลละมุ ที่มีพื้นที่เหลือ จนมีการเอาพื้นที่บางส่วนไปทำสนามกอล์ฟ ดังนั้นผมจึงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ป่าต้นน้ำของประชาชนมาสร้างเป็นฐานทัพเรือในเวลาีนี้” นายฐิติกันต์กล่าว



3 มิ.ย. 2566 14:02 น.

## เซ็นทรัลและโรบินสัน ผนึกกำลัง "กรมป่าไม้" ชวนคนไทยปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น

ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ผนึกกำลัง กรมป่าไม้ จัดแคมเปญ "CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023" ชวนคนไทย "ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น" เพิ่มกรีนสเปซกว่า 490 ไร่ทั่วประเทศ

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 มีรายงานว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2566 ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลัง กรมป่าไม้ จัดแคมเปญ "CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023" (เซ็นทรัล / โรบินสัน เลิฟ ดิ เอิร์ธ 2023) ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียว "ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น" ในพื้นที่ราว 490 ไร่ เพื่อคืนสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและยั่งยืนที่สุด

โดยได้จัดงานเสวนา "CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023 TALK" ไปเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงานมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแชร์ประสบการณ์ และการรักษาสีเขียวอย่างยั่งยืน อาทิ คุณวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน, คุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คุณอสิตา วิมลไชยจิต เจ้าของ Asita Eco Resort, คุณฐาปณีย์ พัวรรานเคราะห์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ล็อกซิทาน ประเทศไทย, คุณธีรชัย ศุภเมธีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy, คุณพิไลภรณ์ นาคศิริวิวัฒน์ Marketing manager Nameco และคุณเต๋ย จรินทร์พร จุนเกียรติ นักแสดง / ผู้ร่วมก่อตั้ง EEC Thailand

ทั้งนี้ คุณเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จริงๆ แล้วปัญหาสิ่งแวดล้อมของเราค่อนข้างเยอะ เรื่องที่สำคัญที่สุดที่เราเจอคือเรื่อง Climate Change เป็นเรื่องสำคัญจริงๆ อย่างเดือนที่แล้วอุณหภูมิของประเทศไทยแตะ 50 องศาเซลเซียส จากปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เราสิ้นเปลืองพลังงาน งบประมาณค่อนข้างมาก ซึ่งกระทบความเป็นอยู่ของคนเรา และยังมีเรื่องปัญหาขยะ น้ำเสีย มลพิษ เป็นอีกส่วนที่เราเจอกันอยู่ทุกวัน การที่เราทำโครงการพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลดปัญหามลพิษ

คุณวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน กล่าวว่า ทางห้างฯ มุ่งมั่นที่จะสานต่อพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนทั้งของเซ็นทรัลกรุ๊ป ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ทั่วประเทศ ภายในปี 2573 รวมถึงพันธกิจของเซ็นทรัล รีเทล ในฐานะค้าปลีกแรกของไทยที่เป็นองค์กรต้นแบบเพื่อความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ "CRC ReNEW" ประกอบด้วย Reduce Greenhouse Gases ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจ Navigate Well-being Society สร้างสังคมให้น่าอยู่ Eco-friendly Packaging ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ Waste Management การจัดการขยะมูลฝอย

ที่ผ่านมาทางห้างฯ มีโปรเจกต์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและประสบความสำเร็จในการดำเนินการจนถึงปัจจุบันมากมาย เช่น Say No to Plastic Bags ที่สามารถลดการแจกถุงพลาสติกได้สำเร็จ 100%

การสนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง Central Edition ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์โดยชุมชนต่างๆ ในไทย พร้อมจับมือกับ 24 ไทยดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเหลือใช้กลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการใช้ทักษะของคนในชุมชน เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชน

และล่าสุดกับโปรเจกต์ Organic Zone ในแผนกบิวตี้ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมซึ่งถือเป็นครั้งแรกของห้างฯ ในไทยที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง การประหยัดพลังงานขนรับกับเทรนด์การบริโภคอุปโภคในห้างฯ อย่างที่จัดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าพร้อม EV

Charger การติด Solar Rooftop และการใช้ไฟ LED เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการตกแต่งห้างฯ ที่มุ่งเน้นใช้วัสดุท้องถิ่นและธรรมชาติ เพื่อลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุด

อีกทั้งแคมเปญ Recycling ต่างๆ ที่ช่วยลดแนวโน้มการเกิดปริมาณขยะ เช่นล่าสุดกับแคมเปญ Beauty Waste Corner Separation ที่ลูกค้าสามารถนำบรรจุภัณฑ์ความงามที่ใช้แล้วมาบริจาคเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งการ Recycle และแปรรูปเป็นซื้อเพลิง ซึ่งจะเริ่มในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ และโปรเจกต์สำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในปีกับ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” ที่ห้างฯ มุ่งมั่นในการเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนคนสมดุคให้กับสิ่งแวดล้อมด้วยสองมือของทุกคน เพื่อส่งต่อโลกในเวอร์ชันที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานเราในอนาคต



**ด้านคุณเต้ย จรินทร์พร** กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจที่เห็นการตื่นตัวของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เชื่อว่าเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปอีก ในตอนนั้นตนทำเรื่อง EEC Thailand กับ คุณอเล็กซ์ เรนเดล และเพิ่งจบปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ในมุมมองของตนมองว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่ มีหลายหัวข้อ อย่างสิ่งที่ชัดเจนมากคือโลกเรารวนมาก ๆ แล้ว และเรื่องพื้นที่สีเขียวเองก็สำคัญ ส่วนตัวเคยทำโปรเจกต์ช็อกโกแลตคอกเทล เรียนรู้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ด้วย ทำให้รู้ว่าเราต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้นจริงๆ ซึ่งตอบโจทย์กับแคมเปญฯ นี้อย่างมาก

**คุณอลิตา วิมลไชยจิต เจ้าของ Asita Eco Resort** กล่าวว่า Asita Eco Resort อยู่ที่ จ.สมุทรสงคราม เราเป็นรีสอร์ทเล็กๆ แต่ในพื้นที่ 10 ไร่ แบ่งพื้นที่ 50% ให้กับลูกค้าเพื่อนำธรรมชาติเข้ามา โดยใน 50% แบ่ง 20% เป็นส่วนของน้ำ อีก 30% เป็นพื้นที่สีเขียว สำหรับ Eco คอนเซ็ปต์ของเรา นอกจากช่วยธรรมชาติในเรื่องของลดโลกร้อนแล้วใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังสนับสนุนของชุมชนแบ่งปันคืนกำไรให้สังคมด้วย และมีนโยบายอย่างชัดเจน ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการนำเปลือกไข่มาทำปุ๋ย มีธนาคารขยะให้พนักงานช่วยแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ มีการตีเ็นห้องพักให้รับแสงธรรมชาติเข้ามาได้มากที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงาน มีถังใต้ดินรองรับน้ำฝน แล้วเอาน้ำคลองมารองเป็นน้ำกร่อยเพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ รวมทั้งนำของจากชุมชนมาวางขายที่ลอบบี้ด้วย

**ด้านคุณธราภรณ์ พัววรานุเคราะห์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ล็อกชิทาน ประเทศไทย** กล่าวว่า ทางแบรนด์ล็อกชิทาน มี 3 หัวข้อใหญ่ๆ เริ่มจากวัตถุดิบของสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดแอลมอนต์ เมล็ดเชีย เราร่วมมือกับองค์กรจากฝรั่งเศสเพื่อสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศมากที่สุด การเก็บเกี่ยวต่างๆ เราคำนึงถึงระบบนิเวศเป็นอันดับแรก ปัจจุบันได้ปลูกต้นแอลมอนต์ทดแทนไปแล้วกว่า 2 หมื่นต้น ส่วนการเก็บเกี่ยวใช้แบตเตอรี่เราไม่เคยเก็บเกี่ยวจากต้นเลยเพราะจะทำให้ระบบนิเวศเสีย เราจะเก็บเกี่ยวเมล็ดที่หล่นลงพื้นแล้วเท่านั้น และระหว่างนั้นจะปลูกพืชทดแทนไม่ให้หน้าดินเสียและเป็นอาหารให้ดิน เพื่อให้พร้อมต่อการปลูกวัตถุดิบในขั้นต่อไป

ในส่วนของบริษัทเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าต้องเป็นพลาสติก แต่ภายในปี 2525 พลาสติกทั้งหมดของแบรนด์จะทำมาจากรีไซเคิล 100% และย่อยสลายได้ 100% และสุดท้ายเราเป็นพันธมิตรที่ดีกับเซ็นทรัลมาโดยตลอด ในการให้พื้นที่ทำโปรแกรม Big Little Things โดยนำบรรจุภัณฑ์ความงามแบรนด์ใดก็ได้ที่ทำความสะอาดและเช็ดแห้งแล้วมาให้เรา แล้วเราจะรวบรวมไปให้ GC เพื่อนำไปแยกรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่

**คุณพิไลภรณ์ นำศิริวิวัฒน์ Marketing manager Nameco** กล่าวว่า บริษัทเราผลิตพลาสติกเครื่องใช้ภายในบ้านกว่า 60 ปีแล้ว จนกระทั่งเราเห็นผลกระทบของพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงตั้งใจลดการใช้พลาสติกให้น้อยลงที่สุด โดยการใส่วัสดุธรรมชาติเข้าไป แต่ก็มีคู่แข่งที่แข็งแรง เพื่อให้ใช้ซ้ำได้อย่างยาวนาน และสามารถย่อยสลายได้โดยการฝังกลบ ส่วนตัวใช้หลักง่ายๆ คือ Reduce Reuse Recycle

**ด้านคุณธีรชัย ศุภเมธิกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Qualy** กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกท่าน ทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราต่อสู้เรื่องนี้อย่างโดดเดี่ยว ยังมีอีกหลายคนผลักดันเรื่องนี้ โดยเฉพาะแคมเปญนี้มีประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมคือ มีพื้นที่ขายของ หมายถึงว่าเราเปิดโอกาสให้คนที่พยายามทำเรื่องแบบนี้มีพื้นที่ เพราะเวลาเราทำสินค้าปกติ ไม่ได้ยากในการโฆษณา แต่หากเราจะบอกให้คนมาซื้อของที่ดีต่อ



สิ่งแวดล้อมต้องพูดเพิ่มหลายเท่า จึงเป็นเรื่องที่ตีมากในการจัดแคมเปญนี้ และเชื่อว่าในอนาคตผู้บริโภคที่มาใช้บริการห้างร้านที่มีนโยบายเหล่านี้ อาจจะง่ายและไม่ต้องปรับตัว เพราะทุกสิ่งดีต่อสิ่งแวดล้อม เวลาอยากตากแอร์ก็มีไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

สำหรับรายละเอียดแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสัน ได้เดินหน้านึกกำลังกับ “กรมป่าไม้” ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมภารกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วทุกภูมิภาคด้วยการ “ปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่ราว 490 ไร่ทั่วประเทศ” โดยทุกๆ การซื้อสินค้าในแคมเปญฯ ในแผนกโฮมเครื่องใช้ไฟฟ้า และบิวตี้ จะได้รับสิทธิ์ลงชื่อออนไลน์เพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมภารกิจดังกล่าว

โดยความร่วมมือร่วมใจของคนไทยในแคมเปญครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ถึง 465.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี หรือสามารถดูดซับ CO2 จำนวน 14,347.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยให้อุณหภูมิลดลงเฉลี่ย 1-2 องศาเซลเซียส ควบคู่ไปกับการชวนคนไทยร่วมสานต่อ 4 กรีนมิชชั่นรักษ์โลก ไม่ว่าจะเป็น

1. Say No to Plastic Bags งดรับถุงพลาสติก ปัจจุบันห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันงดการแจกถุงพลาสติกในห้างทุกสาขาทั่วประเทศ
2. งดรับใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในห้างทั่วประเทศ ดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ หรือรีไซเคิลได้ ลดการใช้วัสดุพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ดีต่อชุมชน สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงานสร้างอาชีพ และกระจายรายได้สู่ชุมชน
3. ร่วมกับเซ็นทรัล ทำสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เปิดพื้นที่สนับสนุนจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ผลิตจากวัสดุในพื้นที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ สนับสนุนสินค้าที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกกลุ่มสินค้าในห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันทุกสาขา
4. ห้างเซ็นทรัลและห้างโรบินสันร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซ็นทรัลกรุ๊ป เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000 ไร่ทั่วประเทศ ภายในปี 2573

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายกิจกรรมรักษ์โลก เอาใจสายกรีนตลอดเดือนมิถุนายน ดังนี้

**Workshop DIY:** ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม Workshop DIY รักษ์โลกร่วมปลูกไม้ประดับในวัสดุเหลือใช้ที่นำกลับมา Reuse ใหม่กลายเป็นกระถางต้นไม้สุดเก๋ พร้อมแต่งแต้มสีสันสุดสนุก สำหรับลูกค้าห้างเซ็นทรัลที่ซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท และลูกค้าห้างโรบินสันที่ซื้อสินค้าครบ 1,000 บาทขึ้นไป ในแผนกโฮม, Small Appliance และบิวตี้ ในแคมเปญ “CENTRAL / ROBINSON LOVE THE EARTH 2023” เฉพาะวันที่ 3, 4, 10 และ 11 มิถุนายน 2566 ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขาทั่วประเทศ

**Educational Display:** เพลิดเพลินไปกับบูธรักษ์โลกสุดสร้างสรรค์ที่ถูกตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนทุกคนร่วมภารกิจและมิชชั่นเพื่อโลกของเรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 มิถุนายน 2566 ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขา

การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรมป่าไม้ ผ่านมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยเซ็นทรัล กรุ๊ป ตลอดเดือนมิถุนายน 2566.



## UN-REDDตรวจความคืบหน้าโครงการนาร่องปกป้องไม้พะยูน ‘บ้านแปดอุ่ม โมเดล’

UN-REDD พาสื่อฯ ดูความคืบหน้าการรณรงค์อนุรักษ์ไม้พะยูนโครงการนาร่อง “บ้านแปดอุ่ม” ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ จ.อุบลราชธานี ติดกล้อง NCAPS ช่วยคณะกรรมการป่าชุมชน มอนิเตอร์ไม้พะยูนเมื่อมีคนบุกรุกเข้ามาลักลอบตัด เพื่อแจ้งเตือน-เก็บภาพ-ดำเนินคดี

5 มิถุนายน 2566 เวลา 10:30 น.



เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 66 นายจงสถิตย์ อังวิทย์ธียร ผู้ประสานงานโครงการค้าไม้ยั่งยืนของประเทศไทยใน UN-REDD นายวีระ อมรศักดิ์ชัย ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี น.ส.อ้อมจิตร เสนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนส่งเสริมการปลูกป่ากรรมป่าไม้ และนายบุญทัน พรหมโคตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 17 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี นำคณะสื่อมวลชนไปดูความคืบหน้าการรณรงค์การอนุรักษ์ไม้พะยูนในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดย UN-REDD หรือโครงการความร่วมมือแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัดไม้ทำลายป่า และความเชื่อมโยงของป่าไม้ในประเทศกำลังพัฒนา ที่บ้านแปดอุ่ม ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน

นายจงสถิตย์ กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นโครงการนาร่องที่บ้านแปดอุ่มเป็นแห่งแรก เนื่องจากที่นี่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ เพราะอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดน 3 ประเทศ (ไทย-กัมพูชา-ลาว) จึงมีความเสี่ยงในการลักลอบตัดไม้พะยูนออกไปขาย ดังนั้น UN-REDD จึงเข้ามาช่วยเหลือคณะกรรมการป่าชุมชนที่นี่ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ โดยการติดตั้งกล้อง NCAPS ซึ่งเป็นระบบการทำงานในระยะไกล ที่ประกอบด้วยกล้องและตัวเซ็นเซอร์เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้พะยูนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการป่าชุมชนในการมอนิเตอร์ไม้พะยูน เมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามา จะได้ภาพไว้ตรวจสอบและขยายผลดำเนินคดี

นอกจากนี้ยังช่วยลดความรุนแรง หลีกเลี่ยงการปะทะกันระหว่างคณะกรรมการป่าชุมชน หรืออาสาสมัคร กับผู้กระทำผิด ซึ่งอาจจะมีคนในพื้นที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพที่ชัดเจน โดยทางคณะกรรมการป่าชุมชนจะเป็นผู้ติดตั้งกล้อง เคลื่อนย้ายกล้อง และดูความเคลื่อนไหวต่างๆ เมื่อมีเหตุการณ์ภาพจะถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อให้ติดตามผู้กระทำผิด และเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี โดยตั้งแต่มีการติดตั้งกล้อง NCAPS มาประมาณ 6-7 เดือน ได้รับงานเหตุการณ์ 2 ครั้ง มีการเก็บภาพคนที่บุกรุกถืออาวุธปืนเข้ามา และเก็บหมายเลขป้ายทะเบียนรถได้ด้วย นอกจากนี้ จ.อุบลราชธานี ปัจจุบันยังมีการติดตั้งกล้องดังกล่าวในพื้นที่เสี่ยงของ จ.ศรีสะเกษ ด้วย

ทางด้าน น.ส.แคทรีนา บอร์โรมิโอ เจ้าหน้าที่โครงการและการสื่อสารโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) กล่าวว่าเน้นย้ำว่า บ้านแปดอุ่มเป็นต้นแบบที่แสดงให้เห็นถึงพลังและความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ ในการปกป้องพื้นที่ป่าจากการถูกทำลาย หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยหรือการลักลอบตัดไม้มีค่า ชาวบ้านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีด้วยข้อมูลจากกล้อง NCAPS รวมทั้งช่องทางสื่อสารอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชันพิทักษ์ไพร ที่สามารถแจ้งปัญหาการบุกรุกทำลายป่า ปัญหาไฟป่า และการตรวจสอบแนวเขตที่ดินป่าด้วย



ขณะที่นายบุญทันกล่าวว่าช่วงปี 58-59 ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยุงในพื้นที่ชายแดนแถบนี้รุนแรงมาก เนื่องจากเป็นไม้ที่มีราคาแพง เป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศ จึงคุ้มค่ากับการเสี่ยงที่จะลักลอบตัด โดยไม้พะยุงในป่าอาจถูกตัดเกือบหมดแล้ว เหลือแต่ต้นเล็กๆ ส่วนไม้พะยุงที่อยู่ตามวัด โรงเรียน และป่าชุมชนที่มีการเฝ้าระวัง ยังมีหลงเหลือต้นขนาดใหญ่อยู่บ้าง

“กลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้พะยุงมีนายทุนหนุนหลังอยู่ เพราะการลงมือแต่ละครั้งใช้รถปิกอัพ หรือรถบรรทุกไม่ต่ำกว่า 3 คัน มากันไม่ต่ำกว่า 10 คน ใช้เลื่อยไฟฟ้า 2 ตัว ลงมือช่วงเวลา 01.00-02.00 น. ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที โดยรถ 1 คัน ทำหน้าที่ตัดไม้ ส่วนอีก 2 คัน เป็นชุดคุ้มกัน ก่อนลงมือจะมาตลาดเล่าวางหน้าก่อน 1-2 วัน หรืออาจมีสายซึ่งเป็นคนในพื้นที่ช่วยชี้เป้าว่าต้นพะยุงขนาดที่ใช้งานได้อยู่ตรงไหน แต่เมื่อมีการติดตั้งกล้อง NCAPS ทำให้พวกเราที่คอยเฝ้าระวังไม้พะยุงมีความอุ่นใจมากขึ้น เนื่องจากกล้องจะแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่” นายบุญทัน กล่าว





## รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ)นำภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ3เขื่อน

02 มิ.ย. 2566

กาญจนบุรี - รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ)นำภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ3เขื่อน(เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา) สร้างฝายชะลอน้ำ และสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่า บ้านเวียงคุด อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านเวียงคุด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายกิตติ เพ็ชรสันตต์ รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ(เขื่อนเขาแหลม) คณะนักศึกษาลัทธิสุตกรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 4 พาคีเครือข่าย อำเภอสังขละบุรี ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้าฯ หน่วยดับไฟป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองลู หน่วยจัดการต้นน้ำของกาเลีย .หน่วยป้องกันรักษาป่ากาญจนบุรี ที่ 5 (กจ.5) อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสา และ อาสาสมัครพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.อส.)รวมกว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่า และทำฝายจำนวน 3 แห่ง ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเวียงคุด

ทั้งนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ)มีภารกิจหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และดูแลระบบส่งไฟฟ้า ที่มีการเชื่อมโยงไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ มีการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมวางปะการังเทียม เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ มีการปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้น พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการสร้างฝาย และอุปกรณ์ดับไฟป่า นับเป็นภารกิจที่ กฟผ ให้ความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- 1 ส่งเสริมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และชะลอปริมาณน้ำไหลบ่าหน้าดิน รวมถึงเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับความเสียหาย ให้มีความสมบูรณ์กลับสู่สภาพเดิม
- 2 การรักษาระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ด้วยการสร้างฝายชะลอความเร็วของน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมถึงให้ชุมชนได้มีน้ำใช้ในพื้นที่หน้าแล้ง
- 3 การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการช่วยกันปกป้องพื้นที่ป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์
- 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง กฟผ กับส่วนราชการ นักธุรกิจ ผู้ประกอบการและชุมชน ผู้มีได้เสียในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ทั้งนี้บ้านเวียงคุด เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่มีความประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าในชุมชนที่เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ โดยการทำงานร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม กฟผ ส่วนราชการ และพาคีเครือข่าย ทั้งในและนอกพื้นที่ จนปัจจุบันกลายเป็นสถานที่เรียนรู้ ดูงาน ของส่วนราชการและเอกชน ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าและน้ำ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศ

อังคาร, 6 มิถุนายน 2566

สภาพอากาศวันนี้  
THAILAND 32.3°C/29°C



LINE : @THAIPOST

## ชุมชนป่าแม่เมาะ เตรียมประชุมขอคืนที่ดินทำกิน แฉขบวนการลักลอบตัดไม้

2 มิถุนายน 2566 เวลา 16:03 น.



ชาวกะเหรี่ยงแม่เมาะเตรียมประชุมขอคืนพื้นที่ทำกินหลังยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม แฉมีขบวนการลักลอบตัดไม้ ผู้ว่าลำปางถามหาเอกสารการครอบครองที่ดิน ชี้ปัญหาการป่าไม้จบตรงยื่นเอกสาร

2 มิ.ย.2566 - จากกรณีชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยตาด หมู่ 4 บ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม อ.แม่เมาะ และศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาของชุมชน เนื่องจากที่ดินทำกินของชาวบ้าน 40 ครอบครัว 359 ไร่ ถูกหน่วยเฉพาะกิจ ค่ายประตู่ผาและหน่วยป่าไม้ทำสืบกยึดไว้โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน แต่ชาวบ้านต่างยืนยันว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดินทำกินดั้งเดิม และขอให้ทางการเร่งพิสูจน์สิทธิและระหว่างนี้ขอผ่อนปรนเพื่อทำการเพาะปลูกก่อนเพราะเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก

ความคับขันล่าสุดได้รับการเปิดเผยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรายหนึ่งว่า ขณะนี้ที่ดินที่ถูกยึดไปยังคงไม่มีการพิสูจน์สิทธิและชาวบ้านยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกใดๆ จึงเป็นห่วงว่าในปีหน้าจะไม่มีข้าวกินและไม่มียาได้จากพืชเกษตรในไร่นาหมื่นเวียน ทั้งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะหมู่บ้านจำปุย หมู่ 4 ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง และมีขมุบ้าง โดยอาศัยมาก่อนจะมีค่ายประตู่ผา ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่หมื่นเวียนและนำของป่ามาจำหน่าย

“หลังจากทหารกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามา เขาไม่เข้าใจวิถีชาวบ้าน คิดว่าเราทำไร่หมื่นเวียนทำลายป่า บุกรเบิกพื้นที่ใหม่ แต่กะเหรี่ยงมีวิถีที่ไม่ทำลายป่า ที่ผ่านมามีการตกลงกับหลายครั้งกับ ผบ.ค่ายประตู่ผา แต่ก็แค่พูดคุยไม่มีหลักประกันชัดเจน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทหารกับป่าไม้เข้ามายึดที่ดินชาวบ้านทั้งหมด 63แปลง”เขากล่าว

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนยังกล่าวยอมรับว่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งบุกรุก 5 แปลง แต่ที่เหลือก็เป็นที่ทำกิน ที่น่าสนใจคือขณะนี้ขบวนการลักลอบตัดไม้ ได้เข้ามาตัดไม้ในเขตป่าสงวนในส่วนพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ทหารใช้ ซึ่งเชื่อว่าผู้มีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็น แต่พอเป็นข่าวก็เลยเอาที่ทำกินชาวบ้านมาเป็นแพะ ล่าสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม และผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ซึ่งทางผู้ว่าฯ รับรองจะดำเนินการให้ โดยมอบหมายป่าไม้ที่ 3 จ.ลำปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง

“ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะมีที่ดินทำกินหรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐบอกให้รอจนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้าวโพด ข้าว การปลูกสร้าง พอเป็นข่าวทหารก็มาบอกว่าข้าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงเพราะทหารไม่เคยข่มขู่ชาวบ้านมีแต่ป่าไม้ที่ข่มขู่ แต่เรื่องของเรื่องคือเป็นชุดเดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวบ้านถูกข่มขู่ โดยในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ชาวบ้านจะประชุมกันอีกครั้ง ตอนนี้ชาวบ้านต่างรู้สึกหวาดระแวงเพราะทหารนำสำเนาบัตรประชาชนของชาวบ้านทั้งหมดไป ทหารยังไม่ได้แจ้งความอะไร แต่ชาวบ้านก็อยากได้คืน เราขอที่ทำกินจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะชัดเจน เราเรียกร้องให้กันพื้นที่ทำกินชัดเจนเดียว ผบ.ค่ายเปลี่ยนใหม่ก็จะมาอีกนโยบาย ซึ่งเราก็ยอมรับว่ามีบางส่วนรุกป่าจริงๆ” แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวชายขอบว่า ปกติแล้วหากเรื่องเกิดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จะมอบหมายให้รองผู้ว่าฯที่รับผิดชอบ อ.แม่เมาะไปดูแล ในขณะที่ยื่นให้ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง จะมีผู้อำนวยการศูนย์ดูแล ก่อนอื่นเลยกลุ่มชาติพันธุ์จะอ้างว่าครอบครองที่ดินต้องถามว่ามีหลักฐานอะไร นี่คือหลักการทั่วไป ดูว่าเขามีหลักฐาน สค.1 หรือเอกสารต่างๆหรือไม่ เพราะมี พรบ.ที่ดินออกมา

ถ้าไม่ได้แจ้งครอบครองก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายใช้บังคับกับคนทั่วไป ต้องมีหลักฐาน ประเด็นต่อไปคือการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีหรือไม่ เรามีหลักฐานอะไรหรือเปล่าถ้าประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรืออุทยานก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

“กลุ่มที่มายื่นหนังสือต้องดูว่า กฎหมายครอบคลุมมากน้อยอย่างไร ถ้าไม่มีหลักฐานต้องดูกฎหมายว่าสงวนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สมมุติว่ากลุ่มชาติพันธุ์ยื่นหนังสือกับผม ผมก็จะส่งให้นายอำเภอดำเนินตามกระบวนการต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีตามขั้นตอนต่างๆ ปัญหาที่ดิน ต้องใช้เวลา ไม่จบตรงเอกสารของผู้ยื่นคำร้องครบถ้วนหรือไม่ แสดงสิทธิในการอยู่ได้จริง ไม่ใช่อยู่ดีๆกล่าวอ้างว่าอยู่มา 100 ปีแล้ว คนยื่นอายุเท่าไร มันขัดแย้งกันอยู่ในตัว อีกประเด็นคือกลุ่มชาติพันธุ์ไม่อยู่กับพื้นที่เดิม คนนั้นย้ายมาคนนี้อ้ายไปผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีโดยที่ผ่านมามีเงินช่วยเหลือ เงิน ชดเชย แต่ตอนนี้ของกลุ่มนี้ผมไม่แน่ใจ” นายชัชวาลย์ กล่าว



## ชาวกะเหรี่ยงแม่เมาะ เตรียมประชุมขอคืนพื้นที่ทำกิน หลังยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม แฉมีขบวนการลักลอบตัดไม้

2 มิถุนายน 2566 10:51 น. สยามรัฐออนไลน์



ชาวกะเหรี่ยงแม่เมาะ เตรียมประชุมขอคืนพื้นที่ทำกิน หลังยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม แฉมีขบวนการลักลอบตัดไม้ ผู้ว่าฯลำปางถามหาเอกสารการครอบครองที่ดิน ชี้ปัญหารุกป่าไม่จบตรงยื่นเอกสาร

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จากกรณีชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยตาด หมู่ 4 บ้านจำปุย ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ได้ยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม อ.แม่เมาะ และศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาค่าของชุมชน เนื่องจากที่ดินทำกินของชาวบ้าน 40 ครอบครัว 359 ไร่ ถูกหน่วยเฉพาะกิจ ค่ายประตุม้าและหน่วยป่าไม้ทำสืบกยึดไว้โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวน แต่ชาวบ้านต่างยืนยันว่าส่วนใหญ่พื้นที่ดินทำกินดั้งเดิม และขอให้ทางการเร่งพิสูจน์สิทธิและระหว่างนี้ขอผ่อนปรนเพื่อทำการเพาะปลูกก่อนเพราะเป็นช่วงต้นฤดูเพาะปลูก

ความคืบหน้าล่าสุดได้รับการเปิดเผยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรายหนึ่งว่า ขณะนี้ที่ดินที่ถูกยึดไปยังคงไม่มีการพิสูจน์สิทธิและชาวบ้านยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกใดๆ จึงเป็นห่วงว่าในหน้าจะไม่มีข้าวกินและไม่มียาได้จากพืชเกษตรในไร่หมุนเวียน ทั้งนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดยเฉพาะหมู่บ้านจำปุย หมู่ 4 ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง และมีขมุบ้าง โดยอาศัยมาก่อนจะมีค่ายประตุม้า ชาวบ้านมีอาชีพทำไร่หมุนเวียนและนำของป่ามาจำหน่าย

“หลังจากทหารกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามา เราไม่เข้าใจวิถีชาวบ้าน คิดว่าเราทำไร่หมุนเวียนทำลายป่า บุกเบิกพื้นที่ใหม่ แต่กะเหรี่ยงมีวิถีที่ไม่ทำลายป่าที่ผ่านมามีการตกลงกับหลายครั้งกับ ผบ.ค่ายประตุม้า แต่ก็แค่พูดคุยไม่มีหลักประกันชัดเจน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทหารกับป่าไม้เข้ามายึดที่ดินชาวบ้านทั้งหมด 63 แปลง”

ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนยังกล่าวยอมรับว่า ชาวบ้านส่วนหนึ่งบุกรุก 5 แปลง แต่ที่เหลือก็เป็นที่ทำกิน ที่น่าสนใจคือขณะนี้ มีขบวนการลักลอบตัดไม้ ได้เข้ามาตัดไม้ในเขตป่าสงวนในส่วนพื้นที่ที่กรมป่าไม้อนุญาตให้ทหารใช้ ซึ่งเชื่อว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรู้เห็น แต่พอเป็นข่าวก็เลยเอาที่ทำกินชาวบ้านมาเป็นแพะ ล่าสุดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ไปยื่นหนังสือถึงศูนย์ดำรงธรรม และผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง ซึ่งทางผู้ว่าฯ รับรองจะดำเนินการให้ โดยมอบหมายป่าไม้ที่ 3 จ.ลำปาง ตรวจสอบข้อเท็จจริง

“ตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะมีที่ดินทำกินหรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐบอกให้รอจนกว่าจะตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้าวโพด ข้าว การปลูกสร้าง พอเป็นข่าวทหารก็มาบอกว่าชาวที่ออกไปไม่เป็นความจริงเพราะทหารไม่เคยข่มขู่ชาวบ้านมีแต่ป่าไม้ที่ข่มขู่ แต่เรื่องจริงเป็นเรื่องเป็นชุดเดียวกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวบ้านถูกข่มขู่ โดยในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ชาวบ้านจะประชุมกันอีกครั้ง ตอนนี้ชาวบ้านต่างรู้สึกหวาดระแวงเพราะทหารนำสำเนาบัตรประชาชนของชาวบ้านทั้งหมดไป ทหารยังไม่ได้แจ้งความอะไร แต่ชาวบ้านก็อยากได้คืน เราขอที่ทำกินจนกว่ารัฐบาลชุดใหม่จะชัดเจน เราเรียกร้องให้กันพื้นที่ทำกินชัดเจนเดียว ผบ.ค่ายเปลี่ยนใหม่ก็จะมาอีกนโยบาย ซึ่งเราก็ยอมรับว่ามีบางส่วนรุกป่าจริงๆ” แหล่งข่าวกล่าว

ด้านนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง กล่าวว่า ปกติแล้วหากเรื่องเกิดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จะมอบหมายให้รองผู้ว่าฯ ที่รับผิดชอบ อ.แม่เมาะไปดูแล ในขณะที่ยื่นให้ศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง จะมีผู้อำนวยการศูนย์ดูแล ก่อนอื่นเลยกลุ่มชาติพันธุ์จะอ้างว่าครอบครองที่ดินต้องถามว่ามีหลักฐานอะไร นี่คือหลักการทั่วไป ดูว่าเขามีหลักฐาน สค.1 หรือเอกสารต่างๆหรือไม่ เพราะมี พรบ.ที่ดินออกมา ถ้าไม่ได้แจ้งครอบครองก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายใช้บังคับกับคนทั่วไป ต้องมีหลักฐาน ประเด็นต่อไปคือการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีหรือไม่ เขามีหลักฐานอะไรหรือเปล่าถ้าประกาศเป็นพื้นที่ป่าสงวนหรืออุทยานก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย

“กลุ่มที่ยื่นหนังสือต้องดูว่า กฎหมายครอบคลุมมากน้อยอย่างไร ถ้าไม่มีหลักฐานต้องดูกฎหมายว่าสงวนเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน สมมุติว่ากลุ่มชาติพันธุ์ยื่นหนังสือกับผม ผมก็จะส่งให้นายอำเภอดำเนินการต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีตามขั้นตอนต่างๆ ปัญหาที่ดินต้องใช้เวลา ไม่จบตรงเอกสารของผู้ยื่นคำร้องครบถ้วนหรือไม่ แสดงสิทธิในการอยู่ได้จริง ไม่ใช่อยู่ที่กล่าวอ้างว่าอยู่มา 100 ปี แล้ว คนยื่นอายุเท่าไรมันขัดแย้งกันอยู่ในตัว อีกประเด็นคือกลุ่มชาติพันธุ์ไม่อยู่กับพื้นที่เดิม คนนั้นย้ายมาคนนี้อ้ายไปผ่านมาไม่รู้กี่สิบปีโดยที่ผ่านมามีเงินช่วยเหลือเงินชดเชย แต่ตอนนี้ของกลุ่มนี้ผมไม่แน่ใจ” นายชัชวาลย์ กล่าว